

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์สีสซึ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบ มีดังต่อไปนี้

ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564 กลุ่มบริษัทมีลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวนรวม 4,303.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.75 และร้อยละ 89.47 ของยอดสินทรัพย์รวม ตามลำดับ และค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจำนวน 218.88 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่มีสาระสำคัญต่องบการเงิน

เนื่องจากการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ต้องใช้หลักการพัฒนาแบบจำลองสำหรับการคำนวณที่มีความซับซ้อน โดยต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการอย่างมากจากผู้บริหารในการพัฒนาแบบจำลองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดุลยพินิจที่สำคัญของผู้บริหารได้แก่ การระบุเงื่อนไขการประเมินการเพิ่มขึ้นในความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกหนี้ นับตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก การเลือกข้อมูลการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจในอนาคตมาใช้ในแบบจำลอง และการปรับปรุงส่วนเพิ่มจากการบริหารจัดการค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากข้อจำกัดของแบบจำลอง

ด้วยความมีสาระสำคัญและผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการพิจารณาประมาณการดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ โดย

- ทำความเข้าใจ ประเมิน และสุ่มทดสอบความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการปล่อยสินเชื่อ การรับชำระหนี้ การจัดชั้นหนี้ และการคำนวณค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- ประเมิน และทดสอบการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
- ทำความเข้าใจ ประเมิน และทดสอบความสมเหตุสมผลของแบบจำลอง ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยสอบทานเอกสารประกอบการพัฒนาแบบจำลอง และสุ่มทดสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลที่นำมาใช้พัฒนาแบบจำลอง
- ประเมินวิธีการคำนวณและข้อสมมติฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในการพิจารณาค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รวมทั้งความเหมาะสมของการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการปรับปรุงส่วนเพิ่มจากการบริหารจัดการ
- ตรวจสอบการคำนวณค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลที่นำมาใช้ในการคำนวณและการจัดชั้นของลูกหนี้
- พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

การรับรู้รายได้ดอกผลจากสัญญาเช่าซื้อ (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)

กลุ่มบริษัทมีนโยบายรับรู้รายได้ดอกผลจากการเช่าซื้อ ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1.1 (ในปี 2564 มีรายได้ดอกผลเช่าซื้อในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 513.78 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 75.10 และร้อยละ 76.06 ของรายได้รวม ตามลำดับ) รายได้ดอกผลเช่าซื้อดังกล่าวเป็นจำนวนที่มีสาระสำคัญและเป็นดอกผลที่เกิดจากสัญญาเช่าซื้อรายย่อยจำนวนมาก และระยะเวลาผ่อนชำระนานการรับรู้รายได้ดอกผลเช่าซื้อใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการประมวลผล ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบการรับรู้รายได้ดอกผลเช่าซื้อดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมั่น เกี่ยวกับการรับรู้รายได้ดอกผลจากสัญญาเช่าซื้อ โดย

- ทำความเข้าใจ ประเมิน และสุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท ที่เกี่ยวกับการปล่อยสินเชื่อ การทำสัญญาเช่าซื้อ การรับชำระเงิน การรับรู้รายได้ และทดสอบระบบการควบคุมภายในทั่วไปของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งสุ่มทดสอบความถูกต้องของข้อมูล และการคำนวณ
- สุ่มตรวจสอบสัญญาเช่าซื้อเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ และการรับรู้รายได้ดอกผลเช่าซื้อ ว่ามีการรับรู้รายได้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา และมีการปรับปรุงด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
- สุ่มตรวจสอบรายการปรับปรุงบัญชีที่สำคัญที่ผ่านใบสำคัญทั่วไป

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้อื่นที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล เพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอย่างเหมาะสม

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร
- สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทางการควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้อ้างอิงไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามิใช่ผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีส่วนหน้าในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบัน และกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่า ไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

(นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5599

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

| สินทรัพย์ | หมายเหตุ | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 31 ธันวาคม 2564 | 31 ธันวาคม 2563 | 31 ธันวาคม 2564 | 31 ธันวาคม 2563 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 5 | 55,101,265.78 | 54,488,493.19 | 51,291,095.43 | 50,717,065.98 |
| ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 6 | 1,645,986,581.68 | 1,877,883,330.50 | 1,645,986,581.68 | 1,877,883,330.50 |
| ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น | 8 | 18,189,014.87 | 19,730,348.48 | 15,472,890.05 | 19,218,333.67 |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า | 9 | 225,500,000.00 | 221,500,000.00 | 225,500,000.00 | 221,500,000.00 |
| ทรัพย์สินรอการขาย | 10 | 37,395,216.00 | 67,964,867.67 | 37,395,216.00 | 67,964,867.67 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | | 1,982,172,078.33 | 2,241,567,039.84 | 1,975,645,783.16 | 2,237,283,597.82 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | | | | |
| ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ครบกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี | 6 | 2,657,796,854.54 | 3,437,759,857.15 | 2,657,796,854.54 | 3,437,759,857.15 |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อย | 12 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| เงินลงทุนในการร่วมค้า | 13 | 70,008,174.02 | 63,435,389.35 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 |
| สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น | 11 | 0.00 | 2,022,840.45 | 0.00 | 2,022,840.45 |
| ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น | 14 | 2,153,019.60 | 3,401,541.41 | 2,153,019.60 | 3,401,541.41 |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้า | 9 | 0.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 15 | 35,820,768.60 | 42,689,144.48 | 34,124,351.26 | 42,561,798.06 |
| สินทรัพย์สิทธิการเช่า | 16 | 27,096,159.97 | 27,728,728.03 | 27,096,159.97 | 27,728,728.03 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 17 | 766,074.81 | 5,928,624.59 | 645,587.85 | 5,852,332.00 |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | 33.3 | 69,411,600.75 | 108,358,862.36 | 70,127,336.30 | 109,074,597.91 |
| เงินฝากสถาบันการเงิน- มีภาระผูกพัน | 18 | 1,534,942.75 | 1,082,948.99 | 76,000.00 | 76,000.00 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | | 2,625,792.14 | 2,275,792.14 | 1,910,792.14 | 1,910,792.14 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | 2,867,213,387.18 | 3,724,683,728.95 | 2,834,930,101.66 | 3,701,388,487.15 |
| รวมสินทรัพย์ | | 4,849,385,465.51 | 5,966,250,768.79 | 4,810,575,884.82 | 5,938,672,084.97 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่เมื่อวันที่.....

ขอรับรองว่ารายการข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ

(ลงชื่อ) กรรมการตามอำนาจ

()

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์สีสิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

| | | หน่วย : บาท | | | |
|--|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | | 31 ธันวาคม 2564 | 31 ธันวาคม 2563 | 31 ธันวาคม 2564 | 31 ธันวาคม 2563 |
| หนี้สินหมุนเวียน | | | | | |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 19 | 340,000,000.00 | 320,260,469.94 | 340,000,000.00 | 320,260,469.94 |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | 20 | 40,519,066.02 | 43,801,236.98 | 39,775,373.46 | 42,908,050.64 |
| เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี | 22 | 1,399,448,890.68 | 1,777,658,645.18 | 1,399,448,890.68 | 1,777,658,645.18 |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน | 21.3 | 188,583,536.38 | 183,773,223.24 | 188,583,536.38 | 183,773,223.24 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี | 23 | 8,915,404.57 | 8,197,590.97 | 8,701,798.12 | 8,197,590.97 |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย | | 11,078,966.69 | 2,246,701.07 | 10,882,047.60 | 2,258,405.46 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | | 1,988,545,864.34 | 2,335,937,867.38 | 1,987,391,646.24 | 2,335,056,385.43 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | | | | | |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน | 22 | 963,030,674.98 | 1,810,869,667.49 | 963,030,674.98 | 1,810,869,667.49 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | 23 | 20,181,393.16 | 20,181,809.27 | 19,530,433.23 | 20,181,809.27 |
| ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน | 24 | 34,904,805.87 | 31,126,259.71 | 34,812,163.00 | 31,126,259.71 |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | 33.3 | 10,548,684.10 | 18,508,223.63 | 10,548,684.10 | 18,508,223.63 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | | 1,028,665,558.11 | 1,880,685,960.10 | 1,027,921,955.31 | 1,880,685,960.10 |
| รวมหนี้สิน | | 3,017,211,422.45 | 4,216,623,827.48 | 3,015,313,601.55 | 4,215,742,345.53 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) กรรมการตามอำนาจ

()

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์สีสังข์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) | หมายเหตุ | หน่วย : บาท | | | |
|--|----------|------------------|------------------|----------------------|------------------|
| | | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | | 31 ธันวาคม 2564 | 31 ธันวาคม 2563 | 31 ธันวาคม 2564 | 31 ธันวาคม 2563 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | | | | | |
| ทุนเรือนหุ้น | | | | | |
| ทุนจดทะเบียน | | | | | |
| หุ้นสามัญ 1,663,285,866 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท | | | 1,663,285,866.00 | | 1,663,285,866.00 |
| หุ้นสามัญ 1,108,859,002 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท | | 1,108,859,002.00 | | 1,108,859,002.00 | |
| ทุนที่ออกและชำระแล้ว | | | | | |
| หุ้นสามัญ 1,108,857,244 หุ้น หุ้นละ 1.00 บาท | | | 1,108,857,244.00 | | 1,108,857,244.00 |
| หุ้นสามัญ 1,108,859,002 หุ้น หุ้นละ 1.00 บาท | 25 | 1,108,859,002.00 | | 1,108,859,002.00 | |
| ส่วนเกินทุน | | | | | |
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ | | 279,958,858.40 | 279,957,364.10 | 279,958,858.40 | 279,957,364.10 |
| สำรองส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ | | 42,752,220.00 | 42,752,220.00 | 42,752,220.00 | 42,752,220.00 |
| กำไรสะสม | | | | | |
| สำรองตามกฎหมาย | 26 | 54,485,810.93 | 45,295,869.00 | 54,485,810.93 | 45,295,869.00 |
| ยังไม่ได้จัดสรร | | 346,118,151.73 | 272,764,244.21 | 309,206,391.94 | 246,067,042.34 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | | 1,832,174,043.06 | 1,749,626,941.31 | 1,795,262,283.27 | 1,722,929,739.44 |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | | 4,849,385,465.51 | 5,966,250,768.79 | 4,810,575,884.82 | 5,938,672,084.97 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) กรรมการตามอำนาจ

()

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

| หมายเหตุ | หน่วย : บาท | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 2564 | 2563 | 2564 | 2563 |
| รายได้ | | | | |
| ดอกผลจากการขายตามสัญญาเช่าซื้อ | 513,784,169.41 | 692,134,927.54 | 513,784,169.41 | 692,134,927.54 |
| ดอกเบี้ยตามสัญญาขายฝาก | 0.00 | 1,430,464.00 | 0.00 | 1,430,464.00 |
| ดอกเบี้ยรับ | 15,559,168.62 | 16,630,282.28 | 15,559,168.62 | 16,630,282.28 |
| รายได้อื่น | | | | |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ | 85,053,016.54 | 117,693,591.38 | 76,442,932.23 | 117,075,807.30 |
| หนี้สูญรับคืน | 28,598,507.56 | 17,891,493.22 | 28,598,507.56 | 17,891,493.22 |
| อื่น ๆ | 41,160,281.47 | 45,043,948.33 | 41,151,312.48 | 45,035,142.69 |
| รวมรายได้ | 684,155,143.60 | 890,824,706.75 | 675,536,090.30 | 890,198,117.03 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย | (8,517,088.97) | (5,137,996.53) | (7,370,865.99) | (5,120,113.77) |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | (325,819,738.06) | (444,079,267.55) | (322,910,550.76) | (443,477,980.69) |
| (ผลขาดทุน) กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | 22,580,655.63 | (158,919,354.48) | 22,580,655.63 | (158,919,354.48) |
| รวมค่าใช้จ่าย | (311,756,171.40) | (608,136,618.56) | (307,700,761.12) | (607,517,448.94) |
| กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน | 372,398,972.20 | 282,688,088.19 | 367,835,329.18 | 282,680,668.09 |
| ต้นทุนทางการเงิน | (135,066,943.83) | (216,358,910.96) | (135,060,935.45) | (216,358,910.96) |
| ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า | | | | |
| ตามวิธีส่วนได้เสีย | 6,572,784.67 | 10,369,724.59 | 0.00 | 0.00 |
| กำไรก่อนภาษีเงินได้ | 243,904,813.04 | 76,698,901.82 | 232,774,393.73 | 66,321,757.13 |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | (49,891,416.59) | (15,019,553.36) | (48,975,555.20) | (15,016,385.33) |
| กำไรสำหรับปี | 194,013,396.45 | 61,679,348.46 | 183,798,838.53 | 51,305,371.80 |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี | | | | |
| รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | | | | |
| ผลกำไร(ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้ | (792,071.00) | 0.00 | (792,071.00) | 0.00 |
| หัก : ผลกระทบของภาษีเงินได้ | 158,414.20 | 0.00 | 158,414.20 | 0.00 |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี | (633,656.80) | 0.00 | (633,656.80) | 0.00 |
| กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | 193,379,739.65 | 61,679,348.46 | 183,165,181.73 | 51,305,371.80 |
| กำไรต่อหุ้น | | | | |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน | 34 | 0.1750 | 0.0556 | 0.1658 |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน | | | | |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน | | | | |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) กรรมการตามอำนาจ

()

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หน้า : บาท

| หมายเหตุ | งบการเงินรวม | | | | | รวม |
|--|------------------|----------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | ทุนที่ออก | ส่วนเกิน | สำรองส่วนทุนจากการ | กำไร(ขาดทุน)สะสม | | |
| | และชำระแล้ว | มูลค่าหุ้น | จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ | จัดสรรแล้ว | ยังไม่ได้จัดสรร | |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 | 1,108,857,244.00 | 279,957,364.10 | 42,752,220.00 | 42,730,600.41 | 411,016,948.63 | 1,885,314,377.14 |
| ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (197,366,784.29) | (197,366,784.29) |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลังปรับปรุง | 1,108,857,244.00 | 279,957,364.10 | 42,752,220.00 | 42,730,600.41 | 213,650,164.34 | 1,687,947,592.85 |
| จัดสรรสำรองตามกฎหมาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,565,268.59 | (2,565,268.59) | 0.00 |
| กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,679,348.46 | 61,679,348.46 |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 1,108,857,244.00 | 279,957,364.10 | 42,752,220.00 | 45,295,869.00 | 272,764,244.21 | 1,749,626,941.31 |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 | 1,108,857,244.00 | 279,957,364.10 | 42,752,220.00 | 45,295,869.00 | 272,764,244.21 | 1,749,626,941.31 |
| รับชำระค่าหุ้น | 25 | 1,758.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,758.00 |
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้น | 25 | 0.00 | 1,494.30 | 0.00 | 0.00 | 1,494.30 |
| จัดสรรสำรองตามกฎหมาย | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,189,941.93 | (9,189,941.93) |
| เงินปันผลจ่าย | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (110,835,890.20) | (110,835,890.20) |
| กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194,013,396.45 | 194,013,396.45 |
| การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (633,656.80) | (633,656.80) |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 | 1,108,859,002.00 | 279,958,858.40 | 42,752,220.00 | 54,485,810.93 | 346,118,151.73 | 1,832,174,043.06 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) กรรมการตามอำนาจ

()

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หน้า : บาท

| หมายเหตุ | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | | รวม | |
|--|--------------------------|------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | ทุนที่ออก และชำระแล้ว | ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น | สำรองส่วนทุนจากการ จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ | กำไร(ขาดทุน)สะสม | | | |
| | | | | จัดสรรแล้ว | ยังไม่ได้จัดสรร | | |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 | 1,108,857,244.00 | 279,957,364.10 | 42,752,220.00 | 42,730,600.41 | 394,693,723.42 | 1,868,991,151.93 | |
| ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (197,366,784.29) | (197,366,784.29) | |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลังปรับปรุง | 1,108,857,244.00 | 279,957,364.10 | 42,752,220.00 | 42,730,600.41 | 197,326,939.13 | 1,671,624,367.64 | |
| จัดสรรสำรองตามกฎหมาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,565,268.59 | (2,565,268.59) | 0.00 | |
| กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,305,371.80 | 51,305,371.80 | |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 1,108,857,244.00 | 279,957,364.10 | 42,752,220.00 | 45,295,869.00 | 246,067,042.34 | 1,722,929,739.44 | |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 | 1,108,857,244.00 | 279,957,364.10 | 42,752,220.00 | 45,295,869.00 | 246,067,042.34 | 1,722,929,739.44 | |
| รับชำระค่าหุ้น | 25 | 1,758.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,758.00 | |
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้น | 25 | 0.00 | 1,494.30 | 0.00 | 0.00 | 1,494.30 | |
| จัดสรรสำรองตามกฎหมาย | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,189,941.93 | (9,189,941.93) | 0.00 |
| เงินปันผลจ่าย | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (110,835,890.20) | (110,835,890.20) |
| กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183,798,838.53 | 183,798,838.53 |
| การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (633,656.80) | (633,656.80) |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 | 1,108,859,002.00 | 279,958,858.40 | 42,752,220.00 | 54,485,810.93 | 309,206,391.94 | 1,795,262,283.27 | |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) กรรมการตามอำนาจ

()

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 2564 | 2563 | 2564 | 2563 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน | | | | |
| กำไรสำหรับปี | 194,013,396.45 | 61,679,348.46 | 183,798,838.53 | 51,305,371.80 |
| ปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน | | | | |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 49,891,416.59 | 15,019,553.36 | 48,975,555.20 | 15,016,385.33 |
| ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย | 20,715,594.59 | 22,614,560.46 | 20,545,341.97 | 22,604,079.47 |
| ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย | 45,177,158.27 | 67,192,303.32 | 45,177,158.27 | 67,192,303.32 |
| ผลขาดทุน(กลับรายการ)ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | (22,580,655.63) | 158,919,354.48 | (22,580,655.63) | 158,919,354.48 |
| ผลต่างจากการปรับลดค่าเช่า | (67,200.00) | 4,626.87 | (67,200.00) | 4,626.87 |
| ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า | | | | |
| ตามวิธีส่วนได้เสีย | (6,572,784.67) | (10,369,724.59) | 0.00 | 0.00 |
| (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 171,558.11 | (91,067.55) | 171,558.11 | (91,067.55) |
| (กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 0.00 | 200,507.06 | 0.00 | 200,507.06 |
| (กำไร)ขาดทุนจากการซื้อขายทรัพย์สินไม่มีตัวตน | 5,100,000.00 | 0.00 | 5,100,000.00 | 0.00 |
| (กำไร)ขาดทุนจากการซื้อขายทรัพย์สินรอการขาย | (22,777,865.72) | 14,178,437.69 | (22,777,865.72) | 14,178,437.69 |
| ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม | 6,326,585.98 | 8,335,838.40 | 6,326,585.98 | 8,335,838.40 |
| ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืม | (4,225,000.00) | 0.00 | (4,225,000.00) | 0.00 |
| ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ | 0.00 | 576,433.57 | 0.00 | 576,433.57 |
| (กำไร)ขาดทุนจากการซื้อขายเงินลงทุนทั่วไป/ | | | | |
| สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น | 2,022,840.45 | 671,452.27 | 2,022,840.45 | 671,452.27 |
| ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน | 2,986,475.16 | 2,843,985.52 | 2,893,832.29 | 2,843,985.52 |
| ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย | 128,734,349.47 | 207,254,468.30 | 128,734,349.47 | 207,254,468.30 |
| กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน | 398,915,869.05 | 549,030,077.62 | 394,095,338.92 | 549,012,176.53 |
| ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ(เพิ่มขึ้น)ลดลง | 1,118,654,679.56 | 1,209,157,734.17 | 1,118,654,679.56 | 1,209,157,734.17 |
| ลูกหนี้ตามสัญญาให้กู้ยืมและขายฝาก(เพิ่มขึ้น)ลดลง | 0.00 | 24,225,600.00 | 0.00 | 24,225,600.00 |
| ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง | 1,961,326.56 | 8,541,483.74 | 4,165,436.57 | 9,053,498.55 |
| ทรัพย์สินรอการขาย(เพิ่มขึ้น)ลดลง | 52,632,575.08 | (38,753,373.86) | 52,632,575.08 | (38,753,373.86) |
| ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง | (128,562,901.91) | (99,181,510.27) | (128,562,901.91) | (99,181,510.27) |
| เงินฝากสถาบันการเงิน- มีภาระผูกพัน | (451,993.76) | (16,948.99) | 0.00 | (10,000.00) |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | (350,000.00) | (118,343.14) | 0.00 | 246,656.86 |
| เข้าห้การค้ำและเข้าห้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง) | (2,578,458.39) | (15,498,393.25) | (2,428,964.61) | (16,366,579.59) |
| ผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น(ลดลง) | 0.00 | (2,089,479.81) | 0.00 | (2,089,479.81) |
| เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน | 1,440,221,096.19 | 1,635,296,846.21 | 1,438,556,163.61 | 1,635,294,722.58 |
| จ่ายดอกเบี้ย | (128,175,448.50) | (212,593,883.76) | (128,181,456.88) | (212,593,883.76) |
| จ่ายภาษีเงินได้ | (9,913,014.69) | (39,350,737.72) | (9,205,776.78) | (39,342,541.30) |
| เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน | 1,302,132,633.00 | 1,383,352,224.73 | 1,301,168,929.95 | 1,383,358,297.52 |
| หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ | | | | |

(ลงชื่อ) กรรมการตามอำนาจ

()

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 2564 | 2563 | 2564 | 2563 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน | | | | |
| เงินสดจ่ายในการให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า | 0.00 | (20,000,000.00) | 0.00 | (20,000,000.00) |
| เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า | 26,000,000.00 | 0.00 | 26,000,000.00 | 0.00 |
| เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (2,500,000.00) |
| เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน | (66,410.00) | (79,870.00) | (9,260.00) | 0.00 |
| เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 396,822.42 | 2,102,130.86 | 396,822.42 | 2,102,130.86 |
| เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | (4,683,473.49) | (3,879,495.62) | (2,957,105.58) | (3,745,245.62) |
| เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน | 21,646,938.93 | (21,857,234.76) | 23,430,456.84 | (24,143,114.76) |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง) | | | | |
| เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง) | (260,469.94) | (35,597,582.30) | (260,469.94) | (35,597,582.30) |
| รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 680,000,000.00 | 1,940,000,000.00 | 680,000,000.00 | 1,940,000,000.00 |
| จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | (660,000,000.00) | (1,980,239,000.00) | (660,000,000.00) | (1,980,239,000.00) |
| รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน | 405,000,000.00 | 310,000,000.00 | 405,000,000.00 | 310,000,000.00 |
| จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน | (400,000,000.00) | (345,000,000.00) | (400,000,000.00) | (345,000,000.00) |
| รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน | 580,000,000.00 | 1,295,700,000.00 | 580,000,000.00 | 1,295,700,000.00 |
| จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน | (1,808,150,332.99) | (1,899,714,319.48) | (1,808,150,332.99) | (1,899,714,319.48) |
| เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า | (9,822,358.51) | (10,014,347.03) | (9,781,916.51) | (10,014,347.03) |
| เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์สิทธิการไว้ | 899,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เงินสดจ่ายจากการซื้อคืนหุ้นกู้ | 0.00 | (600,000,000.00) | 0.00 | (600,000,000.00) |
| เงินปันผลจ่าย | (110,835,890.20) | 0.00 | (110,835,890.20) | 0.00 |
| รับเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน | 3,252.30 | 0.00 | 3,252.30 | 0.00 |
| เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน | (1,323,166,799.34) | (1,324,865,248.81) | (1,324,025,357.34) | (1,324,865,248.81) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ | 612,772.59 | 36,629,741.16 | 574,029.45 | 34,349,933.95 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม | 54,488,493.19 | 17,858,752.03 | 50,717,065.98 | 16,367,132.03 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม | 55,101,265.78 | 54,488,493.19 | 51,291,095.43 | 50,717,065.98 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) กรรมการตามอำนาจ

()

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1. บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2546 และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2547

1.2. สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 976/1 ซอยโรงพยาบาลพระราม 9 ถนนริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

1.3. มีสาขา 5 แห่ง

สาขาที่ 1 : เลขที่ 728/10 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

สาขาที่ 2 : เลขที่ 307 ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

สาขาที่ 3 : เลขที่ 624/4 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

สาขาที่ 4 : เลขที่ 131/36 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สาขาที่ 5 : เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 12A ห้องเลขที่ 12A05 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

1.4. บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการด้านสินเชื่อแก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลในรูปแบบของการให้เช่าซื้อรถยนต์ สัญญากู้ยืมเงินและสัญญารับขายฝากรถยนต์

1.5. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 :

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบันยังมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจนำมาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประเมินการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง

ลงชื่อ..... กรรมการตามอำนาจ

()

2. เสนอแนะในการจัดทำและนำเสนองบทางการเงิน

2.1 เสนอแนะในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะเปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เสนอแนะในการจัดทำงบการเงินรวม

2.2.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

- เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัท ไมตี้ โบรกเกอร์ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ซึ่งถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 100.00
- งบการเงินรวมของบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้รวมงบการเงินของบริษัทย่อย นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการควบคุม นโยบายการเงินและการดำเนินงานจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลงดังต่อไปนี้

สัดส่วนการลงทุน (%)

| บริษัทย่อย | สัดส่วนการลงทุน (%) | | | ประเภทธุรกิจ |
|------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| | ประเทศ | 31 ธันวาคม 2564 | 31 ธันวาคม 2563 | |
| บริษัท ไมตี้ โบรกเกอร์ จำกัด | ไทย | 100.00 | 100.00 | นายหน้าประกันวินาศภัย |

(จดทะเบียนเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562)

- งบการเงินรวมนี้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกัน สำหรับรายการบัญชีเหมือนกัน หรือเหตุการณ์ทางบัญชีที่คล้ายกัน
- ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย ยอดกำไรที่คิดระหว่างกันกับที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นของบริษัทฯ กับสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยได้ตัดออกในงบการเงินรวมแล้ว
- บริษัทฯ จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

ลงชื่อ..... กรรมการตามอำนาจ

()

2.2 เกณฑ์ในการจัดหางบการเงินรวม (ต่อ)

2.2.2 เงินลงทุนในการร่วมค้า

- เงินลงทุนในการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
- เงินลงทุนในการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีบัญชีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นทางการการเงินของกลุ่มบริษัทฯ

3.2) แนวปฏิบัติทางการบัญชี

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเท่านั้น ซึ่งรวมถึงสถานการณ์ COVID-19 ภาวะเศรษฐกิจ สงครามการค้า และภัยแล้ง และให้เป็นทางเลือกกับทุกกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามแนวทางในหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ ธปท. ฝนส.(23)ว. 276/2563 เรื่อง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย และหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ ธปท. ฝนส.(01)ว. 380/2563 เรื่อง มาตรการการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติมในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 หรือมาตรการอื่นใดตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึง ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ และกิจการที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น ธุรกิจลิขสิทธิ์ ธุรกิจเช่าซื้อ ธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และธุรกิจแฟคเตอริ่ง เป็นต้น ทั้งนี้ กิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยและเลือกปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ต้องถือปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวทุกข้อที่ระบุไว้ในแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้

ลงชื่อ..... กรรมการตามอำนาจ

()

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ (ต่อ)

แนวปฏิบัติทางการเงินบัญชีดังกล่าวมีผลบังคับใช้สำหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงและให้ถือปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยให้ถือปฏิบัติกับลูกหนี้ธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกหนี้ขนาดกลางและขนาดย่อม และลูกหนี้รายย่อย ซึ่งยังคงมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจหรือสามารถชำระหนี้ได้ในอนาคต และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยมีแนวทางการพิจารณาดังนี้

- ลูกหนี้ที่ยังไม่ด้อยคุณภาพ (Stage 1 หรือ Stage 2) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
- ลูกหนี้ที่ด้อยคุณภาพ (Stage 3) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เว้นแต่กิจการสามารถพิสูจน์ได้ว่าลูกหนี้ด้อยคุณภาพที่เกิดขึ้นก่อน 1 มกราคม 2562 เป็นลูกหนี้ที่ด้อยคุณภาพที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ

กลุ่มบริษัทเป็นกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทยจึงถือปฏิบัติดังนี้

- จัดชั้นลูกหนี้ที่ยังไม่ด้อยคุณภาพ (Non-NPL) เป็นชั้นที่ไม่มีมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Performing หรือ Stage 1) ได้ทันที หากวิเคราะห์ฐานะและกิจการของลูกหนี้แล้วเห็นว่าลูกหนี้สามารถปฏิบัติตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ โดยไม่ต้องรอดูติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และให้ถือว่าการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ดังกล่าวเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ในลักษณะเชิงป้องกันโดยไม่ถือเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา ทั้งนี้ หากเป็นการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามแนวทางในหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ ธปท. ฝนส. (01) ว.380/2563 ให้คงการจัดชั้นหนี้ของลูกหนี้ตามเดิมก่อนเข้ามาตรการ
- จัดชั้นลูกหนี้ที่ด้อยคุณภาพ (NPL) เป็นชั้น Performing ได้ หากลูกหนี้สามารถชำระเงินตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ใหม่ได้ติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือนหรือ 3 งวดการชำระเงินแล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า
- นำแนวทางการพิจารณาการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามเอกสารแนบหนังสือเวียนดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นในการพิจารณาเปลี่ยนการจัดชั้นเป็น Stage 2 ได้
- คำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากยอดสินเชื่อกค้างเฉพาะส่วนของวงเงินที่เบิกใช้แล้ว
- ใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่คำนวณใหม่เป็นอัตราคิดคำนวณมูลค่าปัจจุบันของสินเชื่อกที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ภายใต้แนวทางการให้ความช่วยเหลือตามหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยได้ หากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ทำให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเดิมไม่สะท้อนประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับจากสินเชื่อนั้นแล้ว ทั้งนี้ หากเป็นการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามแนวทางในหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ ธปท. ฝนส. (01) ว.380/2563 กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้ดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลาที่พักชำระหนี้ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่คำนวณใหม่ หรือตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนด หากมีการเปลี่ยนแปลง

ลงชื่อ..... กรรมการตามอำนาจ

()

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ (ต่อ)

- พิจารณาน้ำหนักของข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคตที่เกิดจากภาวะวิกฤตชั่วคราว เป็นน้ำหนักที่น้อยกว่าข้อมูลที่สะท้อนความสามารถในการชำระหนี้จากประสบการณ์ในอดีต ในกรณีที่กลุ่มบริษัทใช้วิธีการทั่วไป ในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

3.3) แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นมาตรการผ่อนปรนชั่วคราว และให้เป็นทางเลือกกับทุกกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามแนวทางในหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ ธปท.ผนส2.ว. 802/2564 เรื่อง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (มาตรการแก้หนี้อย่างยั่งยืน) หรือมาตรการอื่นใดตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ และกิจการที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น ธุรกิจลิสซิ่ง ธุรกิจเช่าซื้อ ธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และธุรกิจ แฟคเตอริง เป็นต้น

แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้มีผลบังคับใช้สำหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ดังกล่าวระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 หรือจนกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงและให้ถือปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยให้ถือปฏิบัติกับการจัดชั้นและการกันเงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่เข้าตามลักษณะซึ่งครอบคลุมถึงลูกหนี้ทุกประเภท คือ ลูกหนี้ธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกหนี้ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม และลูกหนี้รายย่อย ดังนี้

- ก) หากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้เป็นการกำหนดเงื่อนไขในการช่วยลดภาระการจ่ายชำระหนี้ของลูกหนี้ที่มากกว่าการขยายระยะเวลาการชำระหนี้เพียงอย่างเดียว ให้ถือปฏิบัติดังนี้
 - จัดชั้นลูกหนี้ที่ยังไม่ด้อยคุณภาพ (Non-NPL) เป็นชั้นที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Performing หรือ Stage 1) ได้ทันที โดยไม่ต้องรอดูติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หากมีการระบุรายละเอียดและเงื่อนไขการจ่ายชำระหนี้ในข้อตกลงหรือสัญญาใหม่ไว้ชัดเจน และพิจารณาแล้วเห็นว่าลูกหนี้สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวได้
 - จัดชั้นลูกหนี้ที่ด้อยคุณภาพ (NPL) เป็นชั้น Performing หรือ Stage 1 ได้ หากลูกหนี้สามารถชำระเงินตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ใหม่ได้ติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือนหรือ 3 งวดการชำระเงินแล้ว แต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า

ลงชื่อ..... กรรมการตามอำนาจ

()

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ (ต่อ)

- จัดชั้นลูกหนี้เป็นชั้นที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Under-performing หรือ Stage 2) โดยพิจารณาจากจำนวนวันค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยที่เกินกว่า 30 วัน หรือ 1 เดือน นับแต่วันถึงกำหนดชำระตามสัญญาหรือข้อตกลง
 - ใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงใหม่เป็นอัตราคิดคำนวณมูลค่าปัจจุบันของสินเชื่อที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ หากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ทำให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเดิมไม่สะท้อนประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับจากสินเชื่อนั้นแล้ว
- ข) หากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้เป็นการขยายระยะเวลาเพียงอย่างเดียว ให้ถือปฏิบัติดังนี้
- ถือปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดชั้นและการกันเงินสำรองตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
 - นำแนวทางการพิจารณาการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตตามเอกสารแนบของหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ ธปท.ผนส2.ว. 802/2564 เรื่อง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (มาตรการแก้หนี้อย่างยั่งยืน) มาใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นในการพิจารณาเปลี่ยนการจัดชั้นเป็นชั้น Under-performing หรือ Stage 2 ได้
- ค) คำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากยอดสินเชื่อคงค้างเฉพาะส่วนของวงเงินที่เบิกใช้แล้ว โดยไม่ต้องคำนวณผลขาดทุนดังกล่าวสำหรับวงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้
- ง) สำหรับลูกหนี้รายย่อย และลูกหนี้ SMEs ที่อยู่ระหว่างกระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้แต่ไม่สามารถปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แล้วเสร็จได้ทันภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามแนวทางในหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ ธปท.ผนส2.ว. 594/2564 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กิจการสามารถคงการจัดชั้นให้กับลูกหนี้ดังกล่าวได้ไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 2565 หรือจนกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงและให้ถือปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

สำหรับลูกหนี้ที่ได้รับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุในข้อ ก) และข้อ ข) กิจการสามารถนำหลักการสำหรับการจัดชั้นและการกันเงินสำรองที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดในแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติกับลูกหนี้รายดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2566 โดยในระหว่างปี 2564 กิจการยังคงสามารถถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยได้

ลงชื่อ..... กรรมการตามอำนาจ

()

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ (ต่อ)

3.4) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบัติหรือข้อยกเว้นชั่วคราวกับผู้ใช้งมาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มของบริษัทเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ จะไม่มีผลกระทบต่อความเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1. การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

4.1.1. รายได้จากสัญญาเช่าซื้อ

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ ตามเกณฑ์คงค้างตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดระยะเวลาของสัญญา โดยคำนวณจากมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของลูกหนี้

ค่าใช้จ่ายทางตรงเมื่อเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการให้บริการสินเชื่อจะถูกรับรู้โดยการปันส่วนทยอยรับรู้ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และปรับปรุงกับรายได้ดอกเบี้ยตลอดอายุของสัญญา เพื่อให้สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสัญญา

เมื่อลูกหนี้มีการค้ำประกันเครดิตในภายหลัง กลุ่มบริษัทจะยังคงรับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยจะคำนวณจากมูลค่าสุทธิทางบัญชี (มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) ของลูกหนี้ และเมื่อลูกหนี้ดังกล่าวไม่มีการค้ำประกันเครดิตอีกต่อไป จึงจะเปลี่ยนมาคำนวณรายได้ดอกเบี้ยจากมูลค่าตามบัญชีขั้นต้น

4.1.2. กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายอื่นตามเกณฑ์คงค้าง

ลงชื่อ..... กรรมการตามอำนาจ

()

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

4.2. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน หักค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

4.4. เงินลงทุนในการร่วมค้า

ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมตามวิธีส่วนได้เสีย

ข) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน หักค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

4.5. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดินแสดงด้วยราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และบริษัทฯ จะบันทึกค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

กลุ่มบริษัท คำนวณค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้

| | <u>จำนวนปี</u> |
|---|----------------|
| อาคารและส่วนปรับปรุง | 20 |
| อาคารชั่วคราว | 2 – 3 |
| เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน | 3 – 5 |
| เครื่องใช้สำนักงาน | 5 |
| ยานพาหนะ | 5 |

กลุ่มบริษัท รวมต้นทุนที่ประมาณในเบื้องต้นสำหรับการซื้อถนอมการขนย้ายและการบูรณะสภาพของสินทรัพย์ ซึ่งเป็นภาระผูกพันของกิจการเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนประกอบแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกัน เมื่อส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีต้นทุนที่มีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมดของทรัพย์สินนั้น ต้องมีการประมาณด้วยมูลค่าที่กิจการคาดว่าจะได้รับในปัจจุบันจากสินทรัพย์นั้น หากมีอายุ และสภาพที่คาดว่าจะได้รับในปัจจุบันเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์ มูลค่าคงเหลืออย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบบัญชี

ลงชื่อ..... กรรมการตามอำนาจ

()

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

4.6. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังจากการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดได้แก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งมีอายุการให้ประโยชน์ 10 ปี

ไม่มีการคิดค่าตัดจำหน่ายสำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างทำ

4.7. การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มบริษัท หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริษัทใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนั้นผู้ซื้อและผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็น หากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ กลุ่มบริษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

ลงชื่อ..... กรรมการตามอำนาจ

()

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

4.8. ทรัพย์สินรอการขาย

สินทรัพย์รอการขายเป็นสินทรัพย์ซึ่งได้ยึดมาจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ โดยแสดงไว้ในราคาทุนซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่างวดที่ค้างชำระสุทธิ หรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะขายได้แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า โดยการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าสำหรับสินทรัพย์ที่ยึดคืน

4.9. ผลประโยชน์พนักงาน

4.9.1 กลุ่มบริษัท รับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

4.9.2 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน

กลุ่มบริษัท จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่ได้กำหนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท และได้รับการบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าว ได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากกลุ่มบริษัท เงินจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น

4.9.3 ผลประโยชน์ของพนักงาน

กลุ่มบริษัท จัดให้มีผลประโยชน์ของพนักงานหลังการเลิกจ้าง เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานเป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทย มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ได้ถูกรับรู้รายการในงบแสดงฐานะการเงินโดยการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ซึ่งคำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต โดยใช้เทคนิคการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Technique) อันเป็นประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต และคำนวณคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลที่มีกำหนดเวลาใกล้เคียงกับระยะเวลาของหนี้สินดังกล่าว โดยประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตนั้น ประมาณการจากเงินเดือนพนักงานอัตราคงที่ อายุงานและปัจจัยอื่น ถ้าไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการจะรับรู้รายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น

ลงชื่อ..... กรรมการตามอำนาจ

()

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

4.10. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัท บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัท บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้ อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัท จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกวันสิ้นรอบระยะเวลา รายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า กลุ่มบริษัท จะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ นอกจากนี้กลุ่มบริษัท จะประเมินสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยังไม่ได้รับรู้ใหม่ทุก วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทำการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยังไม่ได้รับรู้ นั้นได้ ตามจำนวนที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตที่จะทำให้ได้รับประโยชน์ใน อนาคตในสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดังกล่าว

กลุ่มบริษัท จะบันทึกรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น หากภาษีที่เกิดขึ้น เกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.11. ประมวลการทางบัญชี

การจัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ในการประมวลการและ ตั้งข้อสมมติฐานบางประการ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงิน และการเปิดเผย ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงภายหลังอาจแตกต่างไปจากจำนวนเงินที่ประมวลไว้

4.12. ประมวลการหนี้สิน

กลุ่มบริษัท จะบันทึกประมวลการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาวะผูกพันใน ปัจจุบัน ตามกฎหมายหรือจากการอนุমানอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาวะผูกพัน ดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ต้องเกิดการไหลออกของทรัพยากร เพื่อจ่ายชำระภาวะผูกพัน และจำนวนที่ ต้องจ่ายสามารถประมวลการได้อย่างน่าเชื่อถือรายจ่ายที่ได้รับคืนบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากก็ ต่อเมื่อการได้รับคืนคาดว่าจะได้รับอย่างแน่นอน เมื่อได้จ่ายชำระประมวลหนี้สินไปแล้ว

ลงชื่อ..... กรรมการตามอำนาจ

()

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

4.13. การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

- ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
- ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
- ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทฯ จะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

4.14. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกลุ่มบริษัทหรือถูกควบคุม โดยกลุ่มบริษัท ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริษัท นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นทางการสำคัญกับกลุ่มบริษัท ผู้บริหารคนสำคัญกรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษัท ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

ลงชื่อ..... กรรมการตามอำนาจ
()

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

4.15. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานที่แสดงไว้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ซึ่งคำนวณโดยการหารยอดกำไร(ขาดทุน)สำหรับปีด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้วถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

กำไรต่อหุ้นปรับลด คำนวณโดยหารกำไร(ขาดทุน)สำหรับปี ด้วยผลรวมของจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกอยู่ในระหว่างงวดกับจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่กลุ่มบริษัท อาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นปีหรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า

4.16. เครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้ที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ

การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในงบกำไรขาดทุน

ลงชื่อ..... กรรมการตามอำนาจ
()

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่า รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น แม้ว่าจะไม่มีการโอนหรือไม่ได้คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมากระหว่างข้อกำหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระสำคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำไรขาดทุน

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่จะครบกำหนดชำระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับชำระ และคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา โดยกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับ รวมถึงกระแสเงินสดที่ได้มาจากขายหลักประกันที่ถือไว้ หรือส่วนปรับปรุงด้านเครดิตอื่น ๆ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขตามสัญญา

ลงชื่อ..... กรรมการตามอำนาจ
()

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ สัญญาให้กู้ยืม และขายฝาก และเงินให้กู้ยืมตามวิธีการทั่วไป โดยกลุ่มบริษัทพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกหนี้ดังกล่าวเป็น 3 ชั้น ดังนี้

- ชั้นที่ 1 ลูกหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Performing) กลุ่มบริษัทรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยจำนวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า สำหรับลูกหนี้ที่มีระยะเวลาคงเหลือน้อยกว่า 12 เดือน กลุ่มบริษัทจะใช้ความน่าจะเป็นของการปฏิบัติผิดสัญญาที่สอดคล้องกับระยะเวลาคงเหลือ
- ชั้นที่ 2 ลูกหนี้ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Under-performing) กลุ่มบริษัทรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยจำนวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่คาดไว้ของลูกหนี้
- ชั้นที่ 3 ลูกหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Non-performing) กลุ่มบริษัทรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยจำนวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่คาดไว้ของลูกหนี้

กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อมีการค้างชำระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 30 วัน และพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการด้อยค่าด้านเครดิต เมื่อมีการค้างชำระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 90 วัน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริษัทอาจพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยสำคัญและมีการผิดสัญญา โดยพิจารณาจากข้อมูลภายในหรือข้อมูลภายนอกอื่น

ในรอบระยะเวลาต่อมา ถ้าคุณภาพด้านเครดิตของลูกหนี้ดีขึ้น และประเมินได้ว่าความเสี่ยงด้านเครดิตไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับจากวันที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกเหมือนที่เคยประเมินไว้ในงวดก่อน กลุ่มบริษัทจะเปลี่ยนจากการรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดช่วงอายุที่คาดไว้เป็นรับรู้ด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า หรือตามระยะเวลาคงเหลือที่น้อยกว่า 12 เดือน กลุ่มบริษัทพิจารณาประสิทธิภาพผลขาดทุนในอดีตและปรับปรุงด้วยข้อมูลที่สังเกตได้ในปัจจุบัน นอกจากนี้กลุ่มบริษัทได้ใช้ข้อมูลเชิงเศรษฐกิจมหภาคที่มีการคาดการณ์ในอนาคตที่สนับสนุนได้และมีความสมเหตุสมผล รวมถึงการใช้ดุลยพินิจอย่างเหมาะสมในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น กลุ่มบริษัทพิจารณาปรับข้อมูลที่คาดการณ์เหตุการณ์เศรษฐกิจในอนาคตและความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนักในแต่ละสถานการณ์มาใช้ในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยกลุ่มบริษัทใช้ข้อมูลส่วนใหญ่ที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานภาครัฐ ปรับด้วยมุมมองภายในของกลุ่มบริษัท สถานการณ์พื้นฐาน สถานการณ์ขาขึ้นและสถานการณ์ขาลงจะถูกพิจารณาความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนักของแต่ละสถานการณ์เพื่อสะท้อนค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่เป็นกลาง สำหรับสถานการณ์พื้นฐาน กลุ่มบริษัทใช้มุมมองที่เป็นกลางต่อตลาดโดยรวม การคาดการณ์ที่สอดคล้องกันของปัจจัยเชิงเศรษฐกิจมหภาคต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ..... กรรมการตามอำนาจ
()

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้องและลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืมแก่ผู้จำหน่ายรถยนต์และลูกหนี้อื่น ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเพื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้ดังกล่าวโดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

4.17. สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

4.17.1 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญาเว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้น และสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ลงชื่อ..... กรรมการตามอำนาจ

()

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามประมาณการอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้

| | <u>จำนวนปี</u> |
|---------|----------------|
| ที่ดิน | 3 – 4 |
| อาคาร | 1 – 7 |
| อุปกรณ์ | 4 |

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับกลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะคำนวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา จำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริษัทจะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระหนี้ได้เกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทฯ หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

4.17.2 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน กลุ่มบริษัทบันทึกจำนวนเงินที่ได้รับตามสัญญาเช่าดำเนินงานเป็นรายได้ในส่วนของการกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่งสัญญาเช่าดำเนินงานรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิงและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า

ลงชื่อ..... กรรมการตามอำนาจ
()

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

4.18. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

ผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราภาวะและอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

สัญญาเช่า

การกำหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

ในการกำหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า โดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจสำหรับกลุ่มบริษัทในการใช้หรือไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น

การกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัทไม่สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอัตราดอกเบี้ยที่กลุ่มบริษัทจะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินที่จำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกู้ยืมและหลักประกันที่คล้ายคลึง

การจัดประเภทของสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

ลงชื่อ..... กรรมการตามอำนาจ

()

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้

ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้มีปัญหาในการจ่ายชำระคืนหนี้เงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย โดยใช้การวิเคราะห์สถานะของลูกหนี้ทั้งรายตัวและรายกลุ่ม ความน่าจะเป็นในการผิดนัดชำระหนี้ ส่วนสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ ประสิทธิภาพในการเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ มูลค่าของหลักประกัน ข้อมูลสถิติและประมาณการตัวแปรทางเศรษฐกิจ เพื่อนำมาใช้ประกอบการพิจารณาในการกำหนดสมมติฐานและสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งกำหนดระดับความน่าจะเป็นของแต่ละสถานการณ์ นอกจากนี้ผู้บริหารมีการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มเติมเป็นสำรองเพื่อรองรับความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ในอนาคตที่ยังไม่สามารถสะท้อนเข้าไปในโมเดลด้านเครดิต (Management Overlay) จากการประเมินและการใช้วิจารณญาณของผู้บริหาร

ค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ในการประเมินค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าว มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีเมื่อมีความเป็นไปได้ก่อนข้างเนว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัทควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย : บาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 31 ธันวาคม 2564 | 31 ธันวาคม 2563 | 31 ธันวาคม 2564 | 31 ธันวาคม 2563 |
| เงินสด | 112,108.50 | 289,280.25 | 110,168.50 | 287,301.00 |
| เงินฝากกระแสรายวัน | 48,302,483.28 | 38,742,588.83 | 48,272,483.28 | 38,713,327.33 |
| เงินฝากออมทรัพย์ | 6,686,674.00 | 15,456,624.11 | 2,908,443.65 | 11,716,437.65 |
| รวม | <u>55,101,265.78</u> | <u>54,488,493.19</u> | <u>51,291,095.43</u> | <u>50,717,065.98</u> |

ลงชื่อ..... กรรมการตามอำนาจ
()

6. ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

6.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อแบ่งตามระยะเวลาการครบกำหนดชำระตามสัญญาได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

| | งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| | ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี | | ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่า 1 ปี | |
| | 31 ธันวาคม 2564 | 31 ธันวาคม 2563 | 31 ธันวาคม 2564 | 31 ธันวาคม 2563 |
| ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ | 2,109,474,450.39 | 2,485,618,997.73 | 3,201,234,218.27 | 4,271,320,170.42 |
| หัก ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงเป็น | | | | |
| รายได้ - สุทธิ | (404,961,750.93) | (514,464,560.64) | (383,085,828.09) | (555,981,680.04) |
| สุทธิ | 1,704,512,699.46 | 1,971,154,437.09 | 2,818,148,390.18 | 3,715,338,490.38 |
| หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต | | | | |
| ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | (58,526,117.78) | (93,271,106.59) | (160,351,535.64) | (277,578,633.23) |
| ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ | <u>1,645,986,581.68</u> | <u>1,877,883,330.50</u> | <u>2,657,796,854.54</u> | <u>3,437,759,857.15</u> |

ลงชื่อ..... กรรมการตามอำนาจ
()

6. ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ (ต่อ)

6.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามวิธีการทั่วไปแยกตามชั้นของความเสี่ยงด้านเครดิตแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

| | งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ | | | |
|---|--|---|--|---|
| | 31 ธันวาคม 2564 | | 31 ธันวาคม 2563 | |
| | ยอดลูกหนี้หลังหักรายได้ ดอกเบี้ยรอรับรู้ | ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | ยอดลูกหนี้หลังหักรายได้ ดอกเบี้ยรอรับรู้ | ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น |
| ลูกหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต | 3,848,243,387.52 | 72,328,518.34 | 4,588,522,802.54 | 98,097,721.33 |
| ลูกหนี้ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต | 408,692,932.41 | 49,150,008.57 | 625,670,701.97 | 90,369,613.81 |
| ลูกหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต | 265,724,769.71 | 97,399,126.51 | 472,299,422.96 | 182,382,404.68 |
| รวม | 4,522,661,089.64 | 218,877,653.42 | 5,686,492,927.47 | 370,849,739.82 |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ลูกหนี้เช่าซื้อ(ก่อนหักดอกเบี้ยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้)บางส่วน จำนวน 4,248,105,088.87 บาท ได้นำไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร ตามหมายเหตุ 19 และ หมายเหตุ 22 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลูกหนี้เช่าซื้อบางส่วน จำนวน 5,657,098,213.80 บาท ได้นำไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร)

ลงชื่อ..... กรรมการตามอำนาจ

()

6. ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ (ต่อ)

6.3 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย

(หน่วย: บาท)

| | งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ | | | รวม |
|--|--|---|--|------------------|
| | ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | | | |
| | สินทรัพย์ทางการเงิน ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญของ ความเสี่ยงด้านเครดิต (ชั้นที่ 1) | สินทรัพย์ทางการเงิน ที่มีการเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญของ ความเสี่ยงด้านเครดิต (ชั้นที่ 2) | สินทรัพย์ทางการเงิน ที่มีการด้อยค่า ด้านเครดิต (ชั้นที่ 3) | |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 | 98,097,721.33 | 90,369,613.81 | 182,382,404.68 | 370,849,739.82 |
| การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเปลี่ยนการจัดชั้น | 33,870,315.57 | (27,930,348.87) | (5,939,966.70) | 0.00 |
| การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า | | | | |
| ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ | (71,317,361.22) | 3,529,042.40 | 29,536,540.25 | (38,251,778.57) |
| สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซื้อหรือได้มา | 25,052,131.29 | 4,584,654.01 | 1,306,030.89 | 30,942,816.19 |
| สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ | (11,248,577.08) | (6,737,820.08) | (10,504,174.98) | (28,490,572.14) |
| ส่วนที่ตัดออกจากบัญชี | (2,125,711.55) | (14,665,132.70) | (99,381,707.63) | (116,172,551.88) |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 | 72,328,518.34 | 49,150,008.57 | 97,399,126.51 | 218,877,653.42 |

ลงชื่อ..... กรรมการตามอำนาจ

()

6. ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ (ต่อ)

ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย

(หน่วย: บาท)

| | งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ | | | รวม |
|--|---|---|---|------------------------|
| | ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | | | |
| | สินทรัพย์ทางการเงิน ที่ไม่มี的增加ขึ้น อย่างมีนัยสำคัญของ ความเสี่ยงด้านเครดิต (ชั้นที่ 1) | สินทรัพย์ทางการเงิน ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสำคัญของความ เสี่ยงด้านเครดิต (ชั้นที่ 2) | สินทรัพย์ทางการเงิน ที่มีการด้อยค่า ด้านเครดิต (ชั้นที่ 3) | ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,140,930.79 |
| ผลกระทบจากการนำ TFRS 9 มาถือปฏิบัติ | 113,627,576.10 | 95,521,733.62 | 113,199,832.28 | (77,140,930.79) |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 | 113,627,576.10 | 95,521,733.62 | 113,199,832.28 | 0.00 |
| การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเปลี่ยนการจัดชั้น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า | 14,452,535.07 | (33,403,159.03) | 18,950,623.96 | 0.00 |
| ค่าเพื่อผลขาดทุนใหม่ | (43,588,033.98) | 42,790,959.45 | 121,282,830.31 | 0.00 |
| สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซื้อหรือได้มา | 26,939,320.74 | 13,263,822.95 | 14,157,358.91 | 0.00 |
| สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ | (8,791,026.28) | (6,143,809.77) | (19,169,887.97) | 0.00 |
| ส่วนที่ตัดออกจากบัญชี | (4,542,650.32) | (21,659,933.41) | (66,038,352.81) | 0.00 |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 98,097,721.33 | 90,369,613.81 | 182,382,404.68 | 0.00 |

ลงชื่อ..... กรรมการตามอำนาจ

()

7. การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา/หนี้ที่อยู่ภายใต้มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ ของกลุ่มบริษัทที่ได้ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาและหนี้ที่อยู่ภายใต้มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ แสดงได้ดังนี้

| | งบการเงินรวม | |
|--|-------------------------|-----------------|
| | และงบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 31 ธันวาคม 2564 | 31 ธันวาคม 2563 |
| จำนวนสัญญาทั้งหมด ณ วันสิ้นปี | 22,771 | 26,752 |
| การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา | | |
| จำนวนสัญญา | 29 | 67 |
| ยอดคงเหลือของลูกหนี้ (ล้านบาท) | 21.34 | 34.01 |
| หนี้ที่อยู่ภายใต้มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ | | |
| การพักชำระหนี้ชั่วคราว | | |
| จำนวนสัญญา | 73 | 124 |
| ยอดคงเหลือของลูกหนี้ (ล้านบาท) | 15.60 | 82.33 |
| การปรับโครงสร้างหนี้ในลักษณะเชิงป้องกัน | | |
| จำนวนสัญญา | 295 | 191 |
| ยอดคงเหลือของลูกหนี้ (ล้านบาท) | 136.68 | 91.81 |

8. ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

| | (หน่วย : บาท) | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 31 ธันวาคม 2564 | 31 ธันวาคม 2563 | 31 ธันวาคม 2564 | 31 ธันวาคม 2563 |
| ลูกหนี้ค้างภาษีมูลค่าเพิ่ม | 4,148,531.90 | 6,215,345.76 | 4,148,531.90 | 6,215,345.76 |
| ส่วนลดค่าเบี่ยงประกันภัยค้ำรับ | 4,006,967.12 | 2,586,694.42 | 1,838,917.69 | 2,128,287.45 |
| ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมพนักงาน | 2,107,076.93 | 1,242,002.00 | 1,994,576.93 | 1,242,002.00 |
| อื่นๆ | 8,646,387.96 | 10,907,423.36 | 8,210,812.57 | 10,853,815.52 |
| รวม | 18,908,963.91 | 20,951,465.54 | 16,192,839.09 | 20,439,450.73 |
| หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิต | | | | |
| ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | (719,949.04) | (1,221,117.06) | (719,949.04) | (1,221,117.06) |
| ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น – สุทธิ | 18,189,014.87 | 19,730,348.48 | 15,472,890.05 | 19,218,333.67 |

ลงชื่อ..... กรรมการตามอำนาจ

()

9. เงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า

| | (หน่วย : บาท) | |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| | งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 31 ธันวาคม 2564 | 31 ธันวาคม 2563 |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น | 225,500,000.00 | 221,500,000.00 |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาว | 0.00 | 30,000,000.00 |
| รวม | <u>225,500,000.00</u> | <u>251,500,000.00</u> |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินให้กู้ยืมกับบริษัท อีซีแอล แอสเซท จำกัด (การร่วมค้า) เพื่อนำไปดำเนินธุรกิจให้สินเชื่อจำนอง ขายฝาก ทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ โดยออกตัวสัญญาใช้เงิน อายุสัญญา 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี

10. ทรัพย์สินรอการขาย

| | (หน่วย : บาท) | |
|--|--------------------------------------|----------------------|
| | งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 31 ธันวาคม 2564 | 31 ธันวาคม 2563 |
| ทรัพย์สินรอการขาย | 64,113,818.57 | 117,273,335.96 |
| หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า – ทรัพย์สินรอการขาย | (26,718,602.57) | (49,308,468.29) |
| ทรัพย์สินรอการขาย – สุทธิ | <u>37,395,216.00</u> | <u>67,964,867.67</u> |

ลงชื่อ..... กรรมการตามอำนาจ
()

11. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

| ลำดับ | ชื่อบริษัท | ประเภทกิจการ | ทุนชำระแล้ว | | สัดส่วนเงินลงทุน | | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|---|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | | | (พันบาท) | (ล้านบาท) | (ร้อยละ) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | |
| | | | 31 ธันวาคม 2564 | 31 ธันวาคม 2563 | 31 ธันวาคม 2564 | 31 ธันวาคม 2563 | 31 ธันวาคม 2564 | 31 ธันวาคม 2563 | 31 ธันวาคม 2564 | 31 ธันวาคม 2563 |
| เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | | | | | | | | | | |
| 1 | บจ.พรีเมียม เซอร์วิส (ประเทศไทย) | การบำรุงรักษายานยนต์ | | | | | | | | |
| | (เดิมชื่อ บจ.อีสเทิร์น พรีเมียม เซอร์วิส) | การซ่อมรถยนต์ | 32,912.00 | 32,912.00 | 15.00 | 15.00 | 3,882,622.23 | 3,882,622.23 | 7,461,300.00 | 7,461,300.00 |
| | หัก | ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน | | | | | (3,882,622.23) | (1,859,781.78) | (7,461,300.00) | (5,438,459.55) |
| | | สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ | | | | | 0.00 | 2,022,840.45 | 0.00 | 2,022,840.45 |

- 11.1 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2562 บริษัท พรีเมียม เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด มีการเพิ่มทุนจำนวน 224,400 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 12,342,000 บาท โดยบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้ลงทุนเพิ่มทุนตามสัดส่วน
- 11.2 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 บริษัทฯ จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท พรีเมียม เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนหุ้น 147,900 หุ้น ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นลดลงจากร้อยละ 54.55 เป็นร้อยละ 15.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และภายหลังการลดสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ ไม่ได้มีอิทธิพลอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญในบริษัทดังกล่าวแล้ว ทำให้บริษัทฯ จัดประเภทเงินลงทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า เป็นสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
- 11.3 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาร่วมทุนในบริษัท พรีเมียม เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจบำรุงรักษายานยนต์ ซึ่งถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 51 และในวันที่ 6 กันยายน 2561 มีการเพิ่มทุน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นจากเดิมอัตราส่วนร้อยละ 51 เป็นอัตราส่วนร้อยละ 54.55 โดยภายใต้สัญญาร่วมธุรกิจ ที่บริษัทตกลงร่วมกับผู้ร่วมทุนอีกฝ่ายหนึ่งมีข้อกำหนดให้บริษัทและผู้ร่วมทุนอีกฝ่ายหนึ่งมีอำนาจในการควบคุมบริษัทดังกล่าวร่วมกัน

ลงชื่อ..... กรรมการตามอำนาจ

()

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

| ลำดับ | ชื่อบริษัท | ประเภทกิจการ | ทุนชำระแล้ว | | สัดส่วนเงินลงทุน | | งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) | |
|-------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| | | | (พันบาท) | | (ร้อยละ) | | วิธีราคาทุน | |
| | | | 31 ธันวาคม 2564 | 31 ธันวาคม 2563 | 31 ธันวาคม 2564 | 31 ธันวาคม 2563 | 31 ธันวาคม 2564 | 31 ธันวาคม 2563 |
| 1 | บจ.ไมตี้ โบรกเกอร์ | นายหน้าประกันวินาศภัย | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00 | 100.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| | | | | | | รวม | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |

12.1 บริษัท ไมตี้ โบรกเกอร์ จำกัด ได้มีการจดทะเบียนนิติบุคคลวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เรียกชำระค่าหุ้นครบแล้วทั้งจำนวน

13. เงินลงทุนในการร่วมค้า

เงินลงทุนในการร่วมค้า – บันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย

| ลำดับ | ชื่อบริษัท | ประเภทกิจการ | ลักษณะ | ทุนชำระแล้ว | | สัดส่วนเงินลงทุน | | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|-------|-------------------|---------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | | | | (พันบาท) | | (ร้อยละ) | | (บาท) | | (บาท) | |
| | | | ความสัมพันธ์ | 31 ธันวาคม 2564 | 31 ธันวาคม 2563 | 31 ธันวาคม 2564 | 31 ธันวาคม 2563 | 31 ธันวาคม 2564 | 31 ธันวาคม 2563 | 31 ธันวาคม 2564 | 31 ธันวาคม 2563 |
| 1 | บจ.อีซีแอล แอสเซท | ให้สินเชื่อบริษัท | กิจการร่วมค้า | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 | 60.00 | 70,008,174.02 | 63,435,389.35 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 |
| | | ขายฝาก ทรัพย์สินที่ | | | | | | | | | |
| | | เป็นอสังหาริมทรัพย์ | | | | | | | | | |
| | | | | | | รวม | | 70,008,174.02 | 63,435,389.35 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 |

ลงชื่อ..... กรรมการตามอำนาจ

()

13. เงินลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ)

13.1 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 บริษัท อีซีแอล แอสเซท จำกัด มีการเพิ่มทุน โดยบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (ECL) และบริษัท โกลบอล เบสท์ เรียด เอสเตท แลนด์ จำกัด ได้ลงทุนเพิ่มในอัตราส่วนการลงทุนเดิม

13.2 บริษัท อีซีแอล แอสเซท จำกัด เป็นการร่วมค้า (Joint Venture) โดยบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (ECL) และบริษัท โกลบอล เบสท์ เรียด เอสเตท โลง จำกัด ได้ตกลงร่วมทุน เพื่อประกอบธุรกิจให้สินเชื่อบริการ ขายฝาก ทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ในอัตราส่วนร้อยละ 60 : 40 โดยมีตัวแทนจากบริษัทร่วมทุนเข้าเป็นกรรมการของบริษัทร่วมค้าดังกล่าว โดยบริษัทฯ และผู้ร่วมทุนอีกฝ่ายหนึ่งมีอำนาจในการควบคุมบริษัทดังกล่าวร่วมกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในการร่วมค้า และบันทึกตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ และบันทึกรับรู้ส่วนแบ่งกำไรในการร่วมค้า จำนวน 1 บริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 6.57 ล้านบาท

14. ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น

| | (หน่วย : บาท) | |
|--|--------------------------------------|---------------------|
| | งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 31 ธันวาคม 2564 | 31 ธันวาคม 2563 |
| ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี | 57,104,006.95 | 87,604,537.18 |
| <u>หัก</u> ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | (54,957,838.35) | (84,239,947.37) |
| สุทธิ | 2,146,168.60 | 3,364,589.81 |
| ลูกหนี้ตามสัญญาประนอมหนี้ | 2,382,620.84 | 4,288,136.36 |
| <u>หัก</u> ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | (2,382,620.84) | (4,288,136.36) |
| สุทธิ | 0.00 | 0.00 |
| ลูกหนี้ – สุทธิ | 2,146,168.60 | 3,364,589.81 |
| อื่นๆ | 303,180.00 | 333,280.60 |
| <u>หัก</u> ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | (296,329.00) | (296,329.00) |
| รวม | <u>2,153,019.60</u> | <u>3,401,541.41</u> |

ลงชื่อ..... กรรมการตามอำนาจ

()

14. ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น (ต่อ)

ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดีและค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

| | จำนวนราย | | งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|
| | 31 ธันวาคม 2564 | 31 ธันวาคม 2563 | 31 ธันวาคม 2564 | 31 ธันวาคม 2563 |
| | (หน่วย : บาท) | | | |
| ลูกหนี้หลังหักดอกเบี้ย | | | | |
| ที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้ | 72 | 118 | 57,104,006.95 | 87,604,537.18 |
| ลูกหนี้ที่ใช้ในการคำนวณ | | | | |
| ค่าเพื่อผลขาดทุนด้าน | | | | |
| เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | | | 57,104,006.95 | 87,604,537.18 |
| อัตราร้อยละ | | | 96% - 100% | 96% - 100% |
| ค่าเพื่อผลขาดทุนด้าน | | | | |
| เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | | | (54,957,838.35) | (84,239,947.37) |

ลูกหนี้ตามสัญญาประนอมหนี้ที่ค้างชำระและค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

| | งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| | จำนวน | ลูกหนี้หลังหัก | ลูกหนี้ที่ใช้ในการคำนวณ | อัตราค่าเพื่อผล | ค่าเพื่อผลขาดทุน |
| | ราย | ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้ | ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น |
| ยังไม่ถึงกำหนดชำระถึง 3 งวด | 1 | 617,665.57 | 617,665.57 | 100% | 617,665.57 |
| ค้างชำระ 4-11 งวด | 4 | 522,021.19 | 522,021.19 | 100% | 522,021.19 |
| ค้างชำระ 12 งวดขึ้นไป | 5 | 1,242,934.08 | 1,242,934.08 | 100% | 1,242,934.08 |
| รวม | 10 | 2,382,620.84 | 2,382,620.84 | | 2,382,620.84 |

ลงชื่อ..... กรรมการตามอำนาจ

()

14. ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น (ต่อ)

ลูกหนี้ตามสัญญาประนอมหนี้ที่ค้างชำระและค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)

| | งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|--|--|--|---|
| | จำนวน ราย | ลูกหนี้หลังหัก ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึง เป็นรายได้ | ลูกหนี้ที่ใช้ในการคำนวณ ค่าเพื่อผลขาดทุนด้าน เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | อัตราค่าเพื่อผล ขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | ค่าเพื่อผลขาดทุน ด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้น |
| ยังไม่ถึงกำหนดชำระถึง 3 งวด | 5 | 1,099,168.02 | 1,099,168.02 | 100% | 1,099,168.02 |
| ค้างชำระ 4-11 งวด | 4 | 630,330.07 | 630,330.07 | 100% | 630,330.07 |
| ค้างชำระ 12 งวดขึ้นไป | 6 | 2,558,638.27 | 2,558,638.27 | 100% | 2,558,638.27 |
| รวม | 15 | 4,288,136.36 | 4,288,136.36 | | 4,288,136.36 |

ลงชื่อ..... กรรมการตามอำนาจ

()

15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย : บาท)

| | งบการเงินรวม | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------------------------|---------------|--------------|----------------|
| | 31 ธันวาคม 2564 | | | | | | | | |
| | ที่ดิน | อาคาร | ส่วนปรับปรุง อาคาร | อาคารชั่วคราว | เครื่องใช้ สำนักงาน | เครื่องตกแต่ง สำนักงาน | ยานพาหนะ | งานระหว่างทำ | รวม |
| ราคาทุน | | | | | | | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 7,324,162.50 | 8,977,783.71 | 2,130,792.03 | 13,011,651.92 | 16,821,162.76 | 13,889,549.66 | 34,764,507.34 | 0.00 | 96,919,609.92 |
| ซื้อ | 0.00 | 0.00 | 142,500.00 | 314,775.42 | 1,059,748.35 | 169,251.72 | 2,962,248.00 | 34,950.00 | 4,683,473.49 |
| รับโอน/โอนออก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 714,942.31 | 0.00 | 714,942.31 |
| ตัดจำหน่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (207,789.73) | (174,663.76) | (621,859.98) | 0.00 | (1,004,313.47) |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 | 7,324,162.50 | 8,977,783.71 | 2,273,292.03 | 13,326,427.34 | 17,673,121.38 | 13,884,137.62 | 37,819,837.67 | 34,950.00 | 101,313,712.25 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม | | | | | | | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 0.00 | 8,291,394.66 | 431,999.89 | 8,643,394.50 | 13,794,924.62 | 9,495,466.91 | 13,573,284.86 | 0.00 | 54,230,465.44 |
| ค่าเสื่อมราคา | 0.00 | 344,321.74 | 110,482.67 | 3,006,676.62 | 1,787,243.50 | 1,773,608.45 | 4,676,078.17 | 0.00 | 11,698,411.15 |
| รับโอน/โอนออก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ตัดจำหน่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (162,591.76) | (173,216.96) | (100,124.22) | 0.00 | (435,932.94) |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 | 0.00 | 8,635,716.40 | 542,482.56 | 11,650,071.12 | 15,419,576.36 | 11,095,858.40 | 18,149,238.81 | 0.00 | 65,492,943.65 |
| ราคาตามบัญชี | | | | | | | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 7,324,162.50 | 686,389.05 | 1,698,792.14 | 4,368,257.42 | 3,026,238.14 | 4,394,082.75 | 21,191,222.48 | 0.00 | 42,689,144.48 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 | 7,324,162.50 | 342,067.31 | 1,730,809.47 | 1,676,356.22 | 2,253,545.02 | 2,788,279.22 | 19,670,598.86 | 34,950.00 | 35,820,768.60 |

ลงชื่อ..... กรรมการตามอำนาจ

()

15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------------------------|---------------|----------------|
| | 31 ธันวาคม 2564 | | | | | | | |
| | ที่ดิน | อาคาร | ส่วนปรับปรุง อาคาร | อาคารชั่วคราว | เครื่องใช้ สำนักงาน | เครื่องตกแต่ง สำนักงาน | ยานพาหนะ | รวม |
| ราคาทุน | | | | | | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 7,324,162.50 | 8,977,783.71 | 2,130,792.03 | 12,877,401.92 | 16,821,162.76 | 13,889,549.66 | 34,764,507.34 | 96,785,359.92 |
| ซื้อ | 0.00 | 0.00 | 142,500.00 | 29,385.51 | 1,059,748.35 | 155,786.72 | 1,569,685.00 | 2,957,105.58 |
| รับโอน/โอนออก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 714,942.31 | 714,942.31 |
| ตัดจำหน่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (207,789.73) | (174,663.76) | (621,859.98) | (1,004,313.47) |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 | 7,324,162.50 | 8,977,783.71 | 2,273,292.03 | 12,906,787.43 | 17,673,121.38 | 13,870,672.62 | 36,427,274.67 | 99,453,094.34 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม | | | | | | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 0.00 | 8,291,394.66 | 431,999.89 | 8,636,490.92 | 13,794,924.62 | 9,495,466.91 | 13,573,284.86 | 54,223,561.86 |
| ค่าเสื่อมราคา | 0.00 | 344,321.74 | 110,482.67 | 2,910,137.73 | 1,787,243.50 | 1,771,380.28 | 4,617,548.24 | 11,541,114.16 |
| รับโอน/โอนออก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ตัดจำหน่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (162,591.76) | (173,216.96) | (100,124.22) | (435,932.94) |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 | 0.00 | 8,635,716.40 | 542,482.56 | 11,546,628.65 | 15,419,576.36 | 11,093,630.23 | 18,090,708.88 | 65,328,743.08 |
| ราคาตามบัญชี | | | | | | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 7,324,162.50 | 686,389.05 | 1,698,792.14 | 4,240,911.00 | 3,026,238.14 | 4,394,082.75 | 21,191,222.48 | 42,561,798.06 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 | 7,324,162.50 | 342,067.31 | 1,730,809.47 | 1,360,158.78 | 2,253,545.02 | 2,777,042.39 | 18,336,565.79 | 34,124,351.26 |

ลงชื่อ..... กรรมการตามอำนาจ

()

15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

| | งบการเงินรวม | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| | 31 ธันวาคม 2563 | | | | | | | | |
| | ที่ดิน | อาคาร | ส่วนปรับปรุง อาคาร | อาคารชั่วคราว | เครื่องใช้ สำนักงาน | เครื่องตกแต่ง สำนักงาน | ยานพาหนะ | ทรัพย์สิน ระหว่างก่อสร้าง | รวม |
| ราคาทุน | | | | | | | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | 7,324,162.50 | 8,977,783.71 | 2,130,792.03 | 13,328,061.96 | 16,385,717.79 | 14,041,589.87 | 38,847,242.89 | 0.00 | 101,035,350.75 |
| ซื้อ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 511,586.62 | 849,647.99 | 157,970.00 | 1,995,879.05 | 364,411.96 | 3,879,495.62 |
| รับโอน/โอนออก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 364,411.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (364,411.96) | 0.00 |
| ตัดจำหน่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (1,192,408.62) | (414,203.02) | (310,010.21) | (6,078,614.60) | 0.00 | (7,995,236.45) |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | <u>7,324,162.50</u> | <u>8,977,783.71</u> | <u>2,130,792.03</u> | <u>13,011,651.92</u> | <u>16,821,162.76</u> | <u>13,889,549.66</u> | <u>34,764,507.34</u> | <u>0.00</u> | <u>96,919,609.92</u> |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม | | | | | | | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | 0.00 | 7,841,555.55 | 325,244.79 | 6,095,616.42 | 11,567,565.74 | 7,772,966.33 | 13,088,997.42 | 0.00 | 46,691,946.25 |
| ค่าเสื่อมราคา | 0.00 | 449,839.11 | 106,755.10 | 3,597,633.69 | 2,579,858.51 | 1,967,708.69 | 4,620,390.17 | 0.00 | 13,322,185.27 |
| รับโอน/โอนออก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ตัดจำหน่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (1,049,855.61) | (352,499.63) | (245,208.11) | (4,136,102.73) | 0.00 | (5,783,666.08) |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | <u>0.00</u> | <u>8,291,394.66</u> | <u>431,999.89</u> | <u>8,643,394.50</u> | <u>13,794,924.62</u> | <u>9,495,466.91</u> | <u>13,573,284.86</u> | <u>0.00</u> | <u>54,230,465.44</u> |
| ราคาตามบัญชี | | | | | | | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | 7,324,162.50 | 1,136,228.16 | 1,805,547.24 | 7,232,445.54 | 4,818,152.05 | 6,268,623.54 | 25,758,245.47 | 0.00 | 54,343,404.50 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | <u>7,324,162.50</u> | <u>686,389.05</u> | <u>1,698,792.14</u> | <u>4,368,257.42</u> | <u>3,026,238.14</u> | <u>4,394,082.75</u> | <u>21,191,222.48</u> | <u>0.00</u> | <u>42,689,144.48</u> |

ลงชื่อ..... กรรมการตามอำนาจ

()

15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | | | | | รวม |
|--------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| | 31 ธันวาคม 2563 | | | | | | | | |
| | ที่ดิน | อาคาร | ส่วนปรับปรุง อาคาร | อาคารชั่วคราว | เครื่องใช้ สำนักงาน | เครื่องตกแต่ง สำนักงาน | ยานพาหนะ | ทรัพย์สิน ระหว่างก่อสร้าง | |
| ราคาทุน | | | | | | | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | 7,324,162.50 | 8,977,783.71 | 2,130,792.03 | 13,328,061.96 | 16,385,717.79 | 14,041,589.87 | 38,847,242.89 | 0.00 | 101,035,350.75 |
| ซื้อ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 377,336.62 | 849,647.99 | 157,970.00 | 1,995,879.05 | 364,411.96 | 3,745,245.62 |
| รับโอน/โอนออก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 364,411.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (364,411.96) | 0.00 |
| ตัดจำหน่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (1,192,408.62) | (414,203.02) | (310,010.21) | (6,078,614.60) | 0.00 | (7,995,236.45) |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | <u>7,324,162.50</u> | <u>8,977,783.71</u> | <u>2,130,792.03</u> | <u>12,877,401.92</u> | <u>16,821,162.76</u> | <u>13,889,549.66</u> | <u>34,764,507.34</u> | <u>0.00</u> | <u>96,785,359.92</u> |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม | | | | | | | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | 0.00 | 7,841,555.55 | 325,244.79 | 6,095,616.42 | 11,567,565.74 | 7,772,966.33 | 13,088,997.42 | 0.00 | 46,691,946.25 |
| ค่าเสื่อมราคา | 0.00 | 449,839.11 | 106,755.10 | 3,590,730.11 | 2,579,858.51 | 1,967,708.69 | 4,620,390.17 | 0.00 | 13,315,281.69 |
| รับโอน/โอนออก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ตัดจำหน่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (1,049,855.61) | (352,499.63) | (245,208.11) | (4,136,102.73) | 0.00 | (5,783,666.08) |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | <u>0.00</u> | <u>8,291,394.66</u> | <u>431,999.89</u> | <u>8,636,490.92</u> | <u>13,794,924.62</u> | <u>9,495,466.91</u> | <u>13,573,284.86</u> | <u>0.00</u> | <u>54,223,561.86</u> |
| ราคาตามบัญชี | | | | | | | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | <u>7,324,162.50</u> | <u>1,136,228.16</u> | <u>1,805,547.24</u> | <u>7,232,445.54</u> | <u>4,818,152.05</u> | <u>6,268,623.54</u> | <u>25,758,245.47</u> | <u>0.00</u> | <u>54,343,404.50</u> |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | <u>7,324,162.50</u> | <u>686,389.05</u> | <u>1,698,792.14</u> | <u>4,240,911.00</u> | <u>3,026,238.14</u> | <u>4,394,082.75</u> | <u>21,191,222.48</u> | <u>0.00</u> | <u>42,561,798.06</u> |

ลงชื่อ..... กรรมการตามอำนาจ

()

15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

ค่าเสื่อมราคารวมทั้งสิ้นสำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จำนวน 11,698,411.15 บาท และ 13,322,185.27 บาท ตามลำดับ

ค่าเสื่อมราคาเฉพาะกิจการสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จำนวน 11,541,114.16 บาท และ 13,322,185.27 บาท ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีสินทรัพย์ถาวรที่หักค่าเสื่อมราคาจนเต็มมูลค่าแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ โดยมีราคาทุนจำนวน 18,441,116.67 บาท ราคาทุนสุทธิ 2,046.00 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 12,651,852.51 บาท ราคาทุนสุทธิ 1,298.00 บาท)

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ได้นำไปจดทะเบียนจำนองเป็นหลักทรัพย์ ค้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารแห่งหนึ่ง ตามหมายเหตุ 19 และหมายเหตุ 22

16. สินทรัพย์สิทธิการไว้

| | (หน่วย : บาท) | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ | | | |
| | 31 ธันวาคม 2564 | | | |
| | ที่ดิน | อาคาร | อุปกรณ์ | รวม |
| ราคาทุน | | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 4,230,315.85 | 29,741,119.69 | 2,517,107.10 | 36,488,542.64 |
| เพิ่มขึ้น | 1,836,153.05 | 3,418,006.76 | 3,001,495.79 | 8,255,655.60 |
| ตัดจำหน่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 | <u>6,066,468.90</u> | <u>33,159,126.45</u> | <u>5,518,602.89</u> | <u>44,744,198.24</u> |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม | | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 1,237,374.77 | 6,696,196.61 | 826,243.23 | 8,759,814.61 |
| ค่าเสื่อมราคา | 1,234,000.69 | 6,877,092.46 | 777,130.51 | 8,888,223.66 |
| ตัดจำหน่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 | <u>2,471,375.46</u> | <u>13,573,289.07</u> | <u>1,603,373.74</u> | <u>17,648,038.27</u> |
| ราคาตามบัญชี | | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 2,992,941.08 | 23,044,923.08 | 1,690,863.87 | 27,728,728.03 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 | <u>3,595,093.44</u> | <u>19,585,837.38</u> | <u>3,915,229.15</u> | <u>27,096,159.97</u> |
| ค่าเสื่อมราคาตัดจำหน่ายในปี | | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 | 1,234,000.69 | 6,877,092.46 | 777,130.51 | 8,888,223.66 |

ลงชื่อ..... กรรมการตามอำนาจ

()

16. สินทรัพย์สิทธิการไว้ใช้ (ต่อ)

| | (หน่วย : บาท) | | | |
|--|--------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| | งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ | | | |
| | 31 ธันวาคม 2563 | | | |
| | ที่ดิน | อาคาร | อุปกรณ์ | รวม |
| ราคาทุน | | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายการปรับปรุงจากการนำมาตราฐาน | | | | |
| การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 | | | | |
| มาถือปฏิบัติครั้งแรก | 4,230,315.85 | 32,877,157.80 | 2,517,107.10 | 39,624,580.75 |
| ตัดจำหน่าย | 0.00 | (3,136,038.11) | 0.00 | (3,136,038.11) |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 4,230,315.85 | 29,741,119.69 | 2,517,107.10 | 36,488,542.64 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม | | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ค่าเสื่อมราคา | 1,237,374.77 | 7,230,946.73 | 826,243.23 | 9,294,564.73 |
| ตัดจำหน่าย | 0.00 | (534,750.12) | 0.00 | (534,750.12) |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 1,237,374.77 | 6,696,196.61 | 826,243.23 | 8,759,814.61 |
| ราคาตามบัญชี | | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 2,992,941.08 | 23,044,923.08 | 1,690,863.87 | 27,728,728.03 |
| ค่าเสื่อมราคาตัดจำหน่ายในปี | | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 1,237,374.77 | 7,230,946.73 | 826,243.23 | 9,294,564.73 |
| ปรับลดค่าเช่า/ปิดสาขา | (48,193.41) | (40,234.35) | (31,153.43) | (119,581.19) |
| ค่าเสื่อมราคาหลังปรับลดค่าเช่า/ปิดสาขา | 1,189,181.36 | 7,190,712.38 | 795,089.80 | 9,174,983.54 |

ลงชื่อ..... กรรมการตามอำนาจ

()

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

| (หน่วย : บาท) | | | |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| งบการเงินรวม | | | |
| 31 ธันวาคม 2564 | | | |
| โปรแกรม | | | |
| | โปรแกรม | คอมพิวเตอร์ | รวม |
| | คอมพิวเตอร์ | ระหว่างทำ | |
| ราคาทุน | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 1,585,550.00 | 5,100,000.00 | 6,685,550.00 |
| ซื้อ | 66,410.00 | 0.00 | 66,410.00 |
| รับโอน/โอนออก | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| จำหน่าย หรือ ตัดจำหน่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 | <u>1,651,960.00</u> | <u>5,100,000.00</u> | <u>6,751,960.00</u> |
| ค่าตัดจำหน่ายสะสม | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 756,925.41 | 0.00 | 756,925.41 |
| ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี | 128,959.78 | 0.00 | 128,959.78 |
| รับโอน/โอนออก | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| จำหน่าย หรือ ตัดจำหน่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 | <u>885,885.19</u> | <u>0.00</u> | <u>885,885.19</u> |
| ค่าเผื่อการด้อยค่า | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เพิ่มขึ้น | 0.00 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 | <u>0.00</u> | <u>5,100,000.00</u> | <u>5,100,000.00</u> |
| มูลค่าสุทธิตามบัญชี | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | <u>828,624.59</u> | <u>5,100,000.00</u> | <u>5,928,624.59</u> |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 | <u>766,074.81</u> | <u>0.00</u> | <u>766,074.81</u> |
| ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 | 128,959.78 | 0.00 | 128,959.78 |

ลงชื่อ..... กรรมการตามอำนาจ

()

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

| งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 31 ธันวาคม 2564 | | | |
| | โปรแกรม | | |
| | โปรแกรม | คอมพิวเตอร์ | |
| | คอมพิวเตอร์ | ระหว่างทำ | รวม |
| ราคาทุน | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 1,505,680.00 | 5,100,000.00 | 6,605,680.00 |
| ซื้อ | 9,260.00 | 0.00 | 9,260.00 |
| รับโอน/โอนออก | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| จำหน่าย หรือ ตัดจำหน่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 | 1,514,940.00 | 5,100,000.00 | 6,614,940.00 |
| ค่าตัดจำหน่ายสะสม | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 753,348.00 | 0.00 | 753,348.00 |
| ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี | 116,004.15 | 0.00 | 116,004.15 |
| รับโอน/โอนออก | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| จำหน่าย หรือ ตัดจำหน่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 | 869,352.15 | 0.00 | 869,352.15 |
| ค่าเผื่อการด้อยค่า | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เพิ่มขึ้น | 0.00 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 | 0.00 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 |
| มูลค่าสุทธิตามบัญชี | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 752,332.00 | 5,100,000.00 | 5,852,332.00 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 | 645,587.85 | 0.00 | 645,587.85 |
| ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 | 116,004.15 | 0.00 | 116,004.15 |

ลงชื่อ..... กรรมการตามอำนาจ

()

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

| งบการเงินรวม | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 31 ธันวาคม 2563 | | | |
| โปรแกรม | | | |
| โปรแกรม | คอมพิวเตอร์ | | |
| คอมพิวเตอร์ | ระหว่างทำ | รวม | |
| ราคาทุน | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | 1,505,680.00 | 5,100,000.00 | 6,605,680.00 |
| ซื้อ | 79,870.00 | 0.00 | 79,870.00 |
| รับโอน/โอนออก | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| จำหน่าย หรือ ตัดจำหน่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 1,585,550.00 | 5,100,000.00 | 6,685,550.00 |
| ค่าตัดจำหน่ายสะสม | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | 639,533.76 | 0.00 | 639,533.76 |
| ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี | 117,391.65 | 0.00 | 117,391.65 |
| รับโอน/โอนออก | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| จำหน่าย หรือ ตัดจำหน่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 756,925.41 | 0.00 | 756,925.41 |
| มูลค่าสุทธิตามบัญชี | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | 866,146.24 | 5,100,000.00 | 5,966,146.24 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 828,624.59 | 5,100,000.00 | 5,928,624.59 |
| ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 117,391.65 | 0.00 | 117,391.65 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | 109,056.70 | 0.00 | 109,056.70 |

ลงชื่อ..... กรรมการตามอำนาจ

()

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ)

| (หน่วย : บาท) | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | |
| 31 ธันวาคม 2563 | | | |
| โปรแกรม | | | |
| โปรแกรม | คอมพิวเตอร์ | | |
| คอมพิวเตอร์ | ระหว่างทำ | รวม | |
| ราคาทุน | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | 1,505,680.00 | 5,100,000.00 | 6,605,680.00 |
| ซื้อ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รับโอน/โอนออก | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| จำหน่าย หรือ ตัดจำหน่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 1,505,680.00 | 5,100,000.00 | 6,605,680.00 |
| ค่าตัดจำหน่ายสะสม | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | 639,533.76 | 0.00 | 639,533.76 |
| ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี | 113,814.24 | 0.00 | 113,814.24 |
| รับโอน/โอนออก | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| จำหน่าย หรือ ตัดจำหน่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 753,348.00 | 0.00 | 753,348.00 |
| มูลค่าสุทธิตามบัญชี | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | 866,146.24 | 5,100,000.00 | 5,966,146.24 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 752,332.00 | 5,100,000.00 | 5,852,332.00 |
| ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 113,814.24 | 0.00 | 113,814.24 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | 109,056.70 | 0.00 | 109,056.70 |

ลงชื่อ..... กรรมการตามอำนาจ

()

18. เงินฝากสถาบันการเงิน – มีภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีเงินฝากประจำตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 1.53 ล้านบาท และ 0.08 ล้านบาท ตามลำดับ ใช้เป็นเงินวางประกันกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ใช้เป็นหลักประกันค้ำประกันการใช้ไฟฟ้ากับธนาคารแห่งหนึ่ง ค้ำประกันการเป็นตัวแทนนายหน้ากับบริษัทประกันแห่งหนึ่ง ค้ำประกันการใช้บริการกับธนาคารแห่งหนึ่ง และใช้เป็นหลักประกันค้ำประกันไปรษณีย์ ตามหมายเหตุ 35 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีเงินฝากประจำตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 1.08 ล้านบาท และ 0.08 ล้านบาท ตามลำดับ)

19. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

| | (หน่วย : บาท) | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| | งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 31 ธันวาคม 2564 | 31 ธันวาคม 2563 |
| เงินเบิกเกินบัญชี | 0.00 | 260,469.94 |
| เงินกู้ยืมระยะสั้น – ตัวสัญญาใช้เงิน | 340,000,000.00 | 320,000,000.00 |
| รวม | <u>340,000,000.00</u> | <u>320,260,469.94</u> |

19.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคาร 5 แห่ง วงเงิน 100 ล้านบาท จดจำนองโดยที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามหมายเหตุ 15

19.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีวงเงินกู้ยืมจากธนาคาร 4 แห่ง โดยออกตัวสัญญาใช้เงิน ครบกำหนดตามระยะเวลา วงเงินรวม 560 ล้านบาท ดังนี้

19.2.1 ธนาคารแห่งที่ 1 วงเงินจำนวน 200 ล้านบาท

19.2.2 ธนาคารต่างประเทศ แห่งที่ 2 วงเงินจำนวน 300 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.70 ต่อปี ค้ำประกันโดยกิจการที่เกี่ยวข้องกันในต่างประเทศ

19.2.3 ธนาคารแห่งที่ 3 วงเงินจำนวน 40 ล้านบาท มีการเบิกใช้วงเงินกู้แล้วและมีภาระหนี้คงเหลือ 20 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.70 ต่อปี ค้ำประกันโดยการโอนสิทธิลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อบางส่วนตามหมายเหตุ 6

19.2.4 ธนาคารแห่งที่ 4 วงเงินจำนวน 20 ล้านบาท มีการเบิกใช้วงเงินกู้แล้วและมีภาระหนี้คงเหลือ 20 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี ไม่มีหลักประกันค้ำประกัน

ลงชื่อ..... กรรมการตามอำนาจ

()

20. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

(หน่วย : บาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | 31 ธันวาคม 2564 | 31 ธันวาคม 2563 | 31 ธันวาคม 2564 | 31 ธันวาคม 2563 |
| ดอกเบี้ยค้างจ่าย | 927,305.11 | 1,631,017.68 | 927,305.11 | 1,631,017.68 |
| เงินทอรองรับ | 18,722,892.11 | 16,196,162.84 | 18,495,416.96 | 15,464,146.84 |
| เจ้าหนี้กรมสรรพากร | 12,493,253.97 | 17,111,241.60 | 12,493,253.97 | 17,111,168.38 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 3,147,633.63 | 4,565,327.27 | 2,796,736.33 | 4,411,301.91 |
| อื่นๆ | 5,227,981.20 | 4,297,487.59 | 5,062,661.09 | 4,290,415.83 |
| รวม | 40,519,066.02 | 43,801,236.98 | 39,775,373.46 | 42,908,050.64 |

21. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ส่วนหนึ่งในสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย เกิดขึ้นจากรายการตามบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านี้เป็นรายการและเงื่อนไขดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบริษัท กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันสรุปได้ดังนี้

| รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน | ลักษณะความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการและนโยบายราคา |
|---|--|--|
| นายปรีชา วีระพงษ์ | เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นประธานกรรมการบริษัทฯ | เป็นเงินกู้ยืมครบกำหนดตามระยะเวลา จ่ายดอกเบี้ยล่วงหน้าตามอัตราร้อยละ 3.00 ต่อปี |
| นายประภากร วีระพงษ์ | เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ | เป็นหนี้สินตามสัญญาเช่าตามราคาที่ตกลงร่วมกันราคาถัวเฉลี่ยจากผู้ประเมินราคาอิสระ |
| Premium Financial Services Co., Ltd. (สัญชาติญี่ปุ่น) | เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สัดส่วนร้อยละ 25.40 | ค่าตอบแทนตามสัญญาร่วมธุรกิจ และค่าที่ปรึกษาโดยคิดตามราคาที่ตกลงร่วมกัน ค่าธรรมเนียมการค้าประกันเงินกู้ยืมอัตราร้อยละ 1.20 ต่อปี |

ลงชื่อ..... กรรมการตามอำนาจ

()

21. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

| <u>รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน</u> | <u>ลักษณะความสัมพันธ์</u> | <u>ลักษณะรายการและนโยบายราคา</u> |
|-------------------------------------|---|---|
| บริษัท อีซีแอล แอสเซท จำกัด | บริษัทร่วมของบริษัทฯ | เงินให้กู้ยืม อัตราดอกเบี้ยตาม ต้นทุนของบริษัทฯ บวกเพิ่มไม่ต่ำ กว่าร้อยละ 1.75 รายได้ค่าเช่าคิดตามราคาที่ตกลง ร่วมกัน |
| บริษัท เอ็นเอ็นซีวัน จำกัด | มีผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัทร่วมกันกับ บริษัท อีซีแอล แอสเซท จำกัด (การร่วมค้า) | ขายที่ดินให้กับ บริษัท อีซีแอล แอส เซท จำกัด (การร่วมค้า) ในราคา 35 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าราคาประเมินผู้ ประเมินอิสระ(ราคาประเมิน 85.20 ล้านบาท) |
| บริษัท ไมตี้ โบรมเกอร์ จำกัด | บริษัทย่อยของบริษัทฯ | รายได้ค่าเช่าคิดตามราคาที่ตกลง ร่วมกัน รายได้ค่านายหน้าคิดตามราคา ที่ตกลงร่วมกัน |

21.1 ในไตรมาส 2 ปี 2561 บริษัท อีซีแอล แอสเซท จำกัด(การร่วมค้า) มีการซื้อที่ดินจาก บริษัท เอ็นเอ็นซีวันจำกัด ในราคา 35 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าราคาประเมินผู้ประเมินอิสระ (ราคาประเมิน 85.20 ล้านบาท) และ บริษัท อีซีแอล แอสเซท จำกัด (การร่วมค้า) ได้ให้กู้ยืมโดยการทำสัญญาเช่าซื้อในการขายที่ดินแปลงดังกล่าวให้กับบุคคลธรรมดารายหนึ่งในราคา 50 ล้านบาท ชำระดอกเบี้ยทุกเดือน อัตราร้อยละ 15 ต่อปี และชำระเงินต้นเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 2 ปี การกู้ยืมดังกล่าวได้จ่ายชำระเงินสดจำนวน 15 ล้านบาท ให้กับกู้ยืม ส่วนที่เหลือจำนวนเงิน 35 ล้านบาท ได้ซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวคืนจากบริษัท เอ็นเอ็นซีวัน จำกัด ที่บุคคลดังกล่าวได้ขายฝากไว้ โดยในระหว่างปี 2563 สัญญาเช่าซื้อดังกล่าวครบกำหนดชำระ ซึ่งผู้กู้ยืมยังไม่ได้ชำระคืนเงินต้น อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายที่ดินแปลงดังกล่าวกับบริษัทแห่งหนึ่ง มีกำหนดชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564 ต่อมาบริษัทดังกล่าวไม่สามารถชำระเงินได้ตามกำหนด กลุ่มบริษัทจึงบอกเลิกสัญญาซื้อขายที่ดิน และอยู่ระหว่างหาผู้ซื้อรายใหม่

ลงชื่อ..... กรรมการตามอำนาจ

()

21. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

21.2 เงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า

(หน่วย : บาท)

| | งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | ยอดคงเหลือ | | ยอดคงเหลือ | |
| | 31 ธันวาคม 2563 | เพิ่มขึ้น | ลดลง | 31 ธันวาคม 2564 |
| บริษัท อีซีแอล แอสเซท จำกัด | | | | |
| - เงินให้กู้ยืมระยะสั้น | 221,500,000.00 | 971,000,000.00 | 967,000,000.00 | 225,500,000.00 |
| - เงินให้กู้ยืมระยะยาว | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 0.00 |
| รวม | <u>251,500,000.00</u> | | | <u>225,500,000.00</u> |

21.3 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

(หน่วย : บาท)

| | งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| | ยอดคงเหลือ | | ยอดคงเหลือ | |
| | 31 ธันวาคม 2563 | เพิ่มขึ้น | ลดลง | 31 ธันวาคม 2564 |
| นายปรีชา วีระพงษ์ | 185,000,000.00 | 405,000,000.00 | (400,000,000.00) | 190,000,000.00 |
| หัทธ ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า | (1,226,776.76) | (6,097,902.30) | 5,908,215.44 | (1,416,463.62) |
| รวม | <u>183,773,223.24</u> | | | <u>188,583,536.38</u> |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 1 ราย โดยออกตั๋วแลกเงินครบกำหนดเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2565 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี

21.4 ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

(หน่วย : บาท)

| | งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| | 31 ธันวาคม 2564 | 31 ธันวาคม 2563 |
| Premium Financial Services Co., Ltd. | | |
| ค่าธรรมเนียมการค้าประกันเงินกู้ยืม | 1,345,083.02 | 1,348,442.03 |
| บริษัท ไมตี้ โบรกเกอร์ จำกัด | | |
| รายได้ค่านายหน้าค้ำรับ | 1,523,146.58 | 281,216.52 |

ลงชื่อ..... กรรมการตามอำนาจ

()

21. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

21.5 หนี้สินตามสัญญาเช่า

| | (หน่วย : บาท) | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| | งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 31 ธันวาคม 2564 | 31 ธันวาคม 2563 |
| บริษัท ไฮเทคแลนด์ชลบุรี (2002) จำกัด | 2,084,443.05 | 3,236,458.75 |
| นายประภากร วีระพงษ์ | 1,706,947.32 | 1,657,431.48 |

21.6 รายได้และค่าใช้จ่าย

| | (หน่วย : บาท) | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| | งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 31 ธันวาคม 2564 | 31 ธันวาคม 2563 |
| บริษัท อีซีแอล แอสเซท จำกัด | | |
| รายได้ค่าเช่า | 480,000.00 | 480,000.00 |
| Premium Financial Services Co., Ltd. | | |
| ค่าตอบแทนความสัญญาร่วมธุรกิจ | 0.00 | 2,400,000.00 |
| ค่าที่ปรึกษา | 0.00 | 400,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมการค้ำประกันเงินกู้ยืม | 3,603,359.02 | 3,630,930.55 |
| บริษัท ไมตี้ โบรกเกอร์ จำกัด | | |
| รายได้ค่าเช่า | 360,000.00 | 60,000.00 |
| รายได้ค่านายหน้า | 11,266,139.61 | 501,829.20 |

ลงชื่อ..... กรรมการตามอำนาจ

()

22. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เป็นเงินกู้ยืมจากธนาคาร 7 แห่ง ประกอบด้วย

| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 | | | | | |
|--|--------|---------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| (หน่วย : ล้านบาท) | | | (หน่วย : บาท) | | |
| | วงเงิน | วงเงินคงเหลือ | อัตราดอกเบี้ย | 31 ธันวาคม 2564 | 31 ธันวาคม 2563 |
| แห่งที่ 1 | 500 | 259.17 | 3.75% ถึง 4.90%, MLR-1.75% | 240,826,500.00 | 314,410,500.00 |
| แห่งที่ 2 | 3,540 | 0.00 | Fixed Rate (IRS)(3.70 ถึง 4.58%) | 961,719,000.00 | 1,452,116,000.00 |
| แห่งที่ 3 | 200 | 0.00 | MLR – 2.00% | 61,100,000.00 | 127,772,000.00 |
| แห่งที่ 4 | 2,300 | 287.95 | MLR – (1.325% ถึง 2.625%) | 743,131,000.00 | 960,264,000.00 |
| แห่งที่ 5 | 150 | 0.00 | BBL’s MLR – 1.70% | 0.00 | 30,208,332.95 |
| แห่งที่ 6 | 1,000 | 100.00 | MLR – 1.50% | 234,010,666.51 | 459,066,666.55 |
| แห่งที่ 7 | 250 | 0.00 | 2.00% | 124,900,000.00 | 250,000,000.00 |
| รวม | 7,940 | 647.12 | | 2,365,687,166.51 | 3,593,837,499.50 |
| หัก ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมรอตัดบัญชี | | | | (3,207,600.85) | (5,309,186.83) |
| สุทธิ | | | | 2,362,479,565.66 | 3,588,528,312.67 |
| หัก เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี | | | | (1,399,448,890.68) | (1,777,658,645.18) |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน | | | | 963,030,674.98 | 1,810,869,667.49 |

สัญญาเงินกู้ยืมมีข้อกำหนดหลายประการ ซึ่งต้องปฏิบัติตามได้แก่ การดำรงอัตราส่วนทางการเงิน เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงเงินกู้ยืมระยะยาว สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

| | (หน่วย : บาท) |
|--|--------------------|
| งบการเงินรวม และ | |
| งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| เงินกู้ยืมยกมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 3,593,837,499.50 |
| รับเงินกู้เพิ่มในระหว่างปี | 580,000,000.00 |
| จ่ายคืนเงินกู้ในระหว่างปี | (1,808,150,332.99) |
| เงินกู้ยืมคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 | 2,365,687,166.51 |

ลงชื่อ..... กรรมการตามอำนาจ

()

22. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ต่อ)

- 22.1 แห่งที่ 1 มีวงเงินกู้ยืมจากธนาคารจำนวนเงิน 500 ล้านบาท และมีการเบิกใช้เงินกู้แล้ว เมื่อมีการชำระคืนสามารถนำวงเงินกู้มาใช้ได้ใหม่ (วงเงินคงเหลือ 259.17 ล้านบาท) ค่าประกันโดยการโอนสิทธิลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อบางส่วน ตามหมายเหตุ 6
- 22.2 แห่งที่ 2 มีวงเงินกู้ยืมจากธนาคารจำนวน 3,540 ล้านบาท เป็นการทยอยเบิกเงินกู้แต่ละครั้งไม่เกินร้อยละ 75 ของยอดลูกหนี้เช่าซื้อตามสัญญาเช่าซื้อ กำหนดจ่ายคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน ภายในระยะเวลา 4 ปี นับแต่วันที่มีการรับเงินกู้ยืม วงเงินกู้รวมจำนวน 3,540 ล้านบาท แบ่งเป็นวงเงินจำนวน 240 ล้านบาท และวงเงินจำนวน 3,300 ล้านบาท เบิกใช้แล้วทั้งจำนวน ค่าประกันโดยการโอนสิทธิเรียกร้องลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ และค่าประกันโดยจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามหมายเหตุ 6 และหมายเหตุ 15
- 22.3 แห่งที่ 3 มีวงเงินกู้ยืมจากธนาคาร จำนวน 200 ล้านบาท เบิกใช้แล้วทั้งจำนวน ค่าประกันโดยโอนสิทธิตามสัญญาเช่าซื้อบางส่วน ตามหมายเหตุ 6
- 22.4 แห่งที่ 4 มีวงเงินกู้ยืมจากธนาคาร จำนวน 2,300 ล้านบาท โดยทยอยเบิกใช้เงินกู้แต่ละครั้งไม่เกินร้อยละ 75 ของยอดลูกหนี้เช่าซื้อตามสัญญาเช่าซื้อ กำหนดจ่ายคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน ภายในระยะเวลา 4 ปี นับแต่วันที่มีการรับเงินกู้ยืม วงเงินกู้รวมจำนวน 2,300 ล้านบาท แบ่งเป็นวงเงิน จำนวน 1,900 ล้านบาท (วงเงินคงเหลือ 90.00 ล้านบาท) และวงเงินจำนวน 400 ล้านบาท มีการเบิกใช้เงินกู้แล้ว เมื่อมีการชำระคืนสามารถนำวงเงินกู้มาใช้ได้ใหม่ (วงเงินคงเหลือ 197.95 ล้านบาท) ค่าประกันโดยโอนสิทธิลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อบางส่วน ตามหมายเหตุ 6
- 22.5 แห่งที่ 5 มีวงเงินกู้ยืมจากธนาคาร จำนวน 150 ล้านบาท เบิกใช้แล้วทั้งจำนวน โดยทยอยเบิกใช้เงินกู้แต่ละครั้งไม่เกินร้อยละ 80 ของยอดลูกหนี้เช่าซื้อตามสัญญาเช่าซื้อ กำหนดจ่ายคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน ภายในระยะเวลา 4 ปี ค่าประกันโดยโอนสิทธิตามสัญญาเช่าซื้อบางส่วน ตามหมายเหตุ 6
- 22.6 แห่งที่ 6 มีวงเงินกู้ยืมจากธนาคาร จำนวน 1,000 ล้านบาท แบ่งเป็นวงเงินจำนวน 500 ล้านบาท (วงเงินคงเหลือ 100 ล้านบาท) และวงเงินจำนวน 500 ล้านบาท เบิกใช้แล้วทั้งจำนวน โดยทยอยเบิกใช้เงินกู้แต่ละครั้งไม่เกินร้อยละ 75-80 ของยอดลูกหนี้เช่าซื้อตามสัญญาเช่าซื้อ กำหนดจ่ายคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน ภายในระยะเวลา 4 ปี ค่าประกันโดยโอนสิทธิตามสัญญาเช่าซื้อบางส่วน ตามหมายเหตุ 6
- 22.7 แห่งที่ 7 มีวงเงินกู้ยืมจากธนาคาร จำนวน 250 ล้านบาท เบิกใช้แล้วทั้งจำนวน กำหนดจ่ายคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน ภายในระยะเวลา 2 ปี โดยมีระยะเวลาปลอดชำระเงินต้น 12 เดือนแรก ค่าประกันโดยโอนสิทธิตามสัญญาเช่าซื้อบางส่วน ตามหมายเหตุ 6

ลงชื่อ..... กรรมการตามอำนาจ

()

23. หนี้สินตามสัญญาเช่า

(หน่วย : บาท)

| | งบการเงินรวม | |
|---|----------------------|----------------------|
| | 31 ธันวาคม 2564 | 31 ธันวาคม 2563 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | 31,574,067.83 | 30,891,966.73 |
| หัก: ดอกเบี่ยรอกการตัดจำหน่าย | (2,477,270.10) | (2,512,566.49) |
| รวม | 29,096,797.73 | 28,379,400.24 |
| หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | (8,915,404.57) | (8,197,590.97) |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า – สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | <u>20,181,393.16</u> | <u>20,181,809.27</u> |

(หน่วย : บาท)

| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|----------------------|----------------------|
| | 31 ธันวาคม 2564 | 31 ธันวาคม 2563 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | 30,643,901.83 | 30,891,966.73 |
| หัก: ดอกเบี่ยรอกการตัดจำหน่าย | (2,411,670.48) | (2,512,566.49) |
| รวม | 28,232,231.35 | 28,379,400.24 |
| หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | (8,701,798.12) | (8,197,590.97) |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า – สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | <u>19,530,433.23</u> | <u>20,181,809.27</u> |

กลุ่มบริษัทได้เช่าทำสัญญาเช่าที่ดิน อาคารสำนักงาน และอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกิจการ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 6 ปี

ลงชื่อ..... กรรมการตามอำนาจ
()

23. หนี้สินตามสัญญาเช่า (ต่อ)

กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าดังนี้

(หน่วย : บาท)

| | งบการเงินรวม | | | |
|--|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | 31 ธันวาคม 2564 | | | |
| | ไม่เกิน 1 ปี | 1 - 5 ปี | เกินกว่า 5 ปี | รวม |
| ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น | | | | |
| ตามสัญญาเช่า | 10,022,515.52 | 21,551,552.31 | 0.00 | 31,574,067.83 |
| ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่ารอการตัดบัญชี | (1,107,110.95) | (1,370,159.15) | 0.00 | (2,477,270.10) |
| มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่าย ทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า | <u>8,915,404.57</u> | <u>20,181,393.16</u> | <u>0.00</u> | <u>29,096,797.73</u> |

(หน่วย : บาท)

| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | 31 ธันวาคม 2564 | | | |
| | ไม่เกิน 1 ปี | 1 - 5 ปี | เกินกว่า 5 ปี | รวม |
| ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น | | | | |
| ตามสัญญาเช่า | 9,779,863.52 | 20,864,038.31 | 0.00 | 30,643,901.83 |
| ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่ารอการตัดบัญชี | (1,078,065.40) | (1,333,605.08) | 0.00 | (2,411,670.48) |
| มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่าย ทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า | <u>8,701,798.12</u> | <u>19,530,433.23</u> | <u>0.00</u> | <u>28,232,231.35</u> |

ลงชื่อ..... กรรมการตามอำนาจ

()

23. หนี้สินตามสัญญาเช่า (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

| | งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ | | | |
|--|--------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | 31 ธันวาคม 2563 | | | |
| | ไม่เกิน 1 ปี | 1 - 5 ปี | เกินกว่า 5 ปี | รวม |
| ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น | | | | |
| ตามสัญญาเช่า | 9,317,707.02 | 21,574,259.71 | 0.00 | 30,891,966.73 |
| ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่ารอการตัดบัญชี | (1,120,116.05) | (1,392,450.44) | 0.00 | (2,512,566.49) |
| มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่าย | | | | |
| ทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า | <u>8,197,590.97</u> | <u>20,181,809.27</u> | <u>0.00</u> | <u>28,379,400.24</u> |

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

| | งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|--------------------------------------|----------------------|
| | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะกิจการ |
| ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ | 8,943,475.99 | 8,888,223.66 |
| ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า | 1,452,300.40 | 1,446,292.02 |
| ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น | 0.00 | 0.00 |
| ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซื้อสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ | 448,734.74 | 448,734.74 |

อื่น ๆ

กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 9.82 ล้านบาท และจำนวน 9.78 ล้านบาท ตามลำดับ

ลงชื่อ..... กรรมการตามอำนาจ

()

24. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงได้ดังนี้

| | (หน่วย : บาท) | |
|---|-----------------|-----------------|
| | งบการเงินรวม | |
| | 31 ธันวาคม 2564 | 31 ธันวาคม 2563 |
| ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม | 31,126,259.71 | 30,371,754.00 |
| ส่วนรับรู้ในกำไรขาดทุน : | | |
| ต้นทุนบริการในปัจจุบัน และดอกเบี้ย | 2,986,475.16 | 2,843,985.52 |
| จ่ายเงินชดเชยพนักงาน-เกษียณ | 0.00 | (568,606.70) |
| จ่ายเงินชดเชยพนักงาน-เลิกจ้าง | 0.00 | (1,520,873.14) |
| ส่วนรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น : | | |
| ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย | 792,071.00 | 0.00 |
| ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม | 34,904,805.87 | 31,126,259.71 |

| | (หน่วย : บาท) | |
|---|----------------------|-----------------|
| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 31 ธันวาคม 2564 | 31 ธันวาคม 2563 |
| ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม | 31,126,259.71 | 30,371,754.00 |
| ส่วนรับรู้ในกำไรขาดทุน : | | |
| ต้นทุนบริการในปัจจุบัน และดอกเบี้ย | 2,893,832.29 | 2,843,985.52 |
| จ่ายเงินชดเชยพนักงาน-เกษียณ | 0.00 | (568,606.70) |
| จ่ายเงินชดเชยพนักงาน-เลิกจ้าง | 0.00 | (1,520,873.14) |
| ส่วนรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น : | | |
| ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย | 792,071.00 | 0.00 |
| ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ | 34,904,805.87 | 31,126,259.71 |

ลงชื่อ..... กรรมการตามอำนาจ

()

ผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

34,812,163.00

31,126,259.71

24. ประมวลการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ระบุไว้ในรายการค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สมมติฐานหลักที่สำคัญในการประมวลการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

| | <u>2564</u> | <u>2563</u> |
|----------------------|------------------------|------------------------|
| | อัตราร้อยละต่อปี | อัตราร้อยละต่อปี |
| อัตราคิดลด | 1.15 | 1.65 |
| อัตรากำขึ้นเงินเดือน | 5.00 | 5.00 |
| อัตรากำรณะ | ตารางมรณะไทย พ.ศ. 2560 | ตารางมรณะไทย พ.ศ. 2560 |

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สรุปได้ดังนี้

| | (หน่วย : บาท) | |
|---|------------------|----------------|
| | <u>เพิ่มขึ้น</u> | <u>ลดลง</u> |
| อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5) | (1,469,685.77) | 1,568,196.47 |
| อัตรากำขึ้นเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5) | 1,605,461.29 | (1,515,210.43) |
| อัตรากำเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 10) | (936,134.36) | 1,039,410.34 |

ลงชื่อ..... กรรมการตามอำนาจ

()

25. ทุนจดทะเบียน

รายการกระทบยอดหุ้นสามัญ

| | หุ้นสามัญจดทะเบียน | | หุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว | | |
|--------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | จำนวนหุ้น (หุ้น) | จำนวน (บาท) | จำนวนหุ้น (หุ้น) | ทุนชำระแล้ว (บาท) | ส่วนเกินมูลค่าหุ้น (บาท) |
| ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 | 1,663,285,866 | 1,663,285,866.00 | 1,108,857,244 | 1,108,857,244.00 | 279,957,364.10 |
| จดทะเบียนลดทุน | 554,426,864 | 554,426,864.00 | - | - | - |
| เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ | | | | | |
| ของใบสำคัญแสดงสิทธิ | - | - | 1,758 | 1,758.00 | 1,494.30 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 | <u>1,108,859,002</u> | <u>1,108,859,002.00</u> | <u>1,108,859,002</u> | <u>1,108,859,002.00</u> | <u>279,958,858.40</u> |

25.1 ในระหว่างไตรมาส 1 ปี 2564 กลุ่มบริษัทได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ(ECL-W3) ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งส่งผลให้มีหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น 1,758 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 3,252.30 บาท (มูลค่าหุ้นสามัญ 1,758 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 1,494.30 บาท) ทั้งนี้ การใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้หมดอายุแล้วในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

25.2 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของกลุ่มบริษัทจากเงินทุนจดทะเบียน 1,663,285,866.00 บาท เป็น 1,108,859,002.00 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 554,426,864 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และบริษัทฯ ได้จดทะเบียนการลดทุนดังกล่าวแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564

26. สำรองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีงวดหลังจากหักยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวจะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

27. เงินปันผลจ่าย

ลงชื่อ..... กรรมการตามอำนาจ
()

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม อัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมจำนวน 110.84 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

28. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน

บริษัทฯ และพนักงานได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพชื่อ "กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกรุงไทย มาสเตอร์พูล ฟันด์" ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยพนักงานจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนด้วยความสมัครใจรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 - 15 ของเงินเดือน และบริษัทฯ จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 - 10 โดยมีเงื่อนไขตามอายุงาน และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ

บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จำนวน 5,573,041.55 บาท และ 5,786,975.00 ตามลำดับ

29. ค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนผู้บริหาร

29.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริษัทฯ ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด โดยไม่รวมเงินเดือนและประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กับกรรมการ

29.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการเฉพาะในฐานะผู้บริหาร และให้แก่ผู้บริหารตามนิยามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ อันได้แก่ กรรมการผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา และผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย

ลงชื่อ..... กรรมการตามอำนาจ

()

30. เครื่องมือทางการเงิน

30.1 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ ลูกหนี้ตามสัญญาให้กู้ยืมและขายฝาก เงินให้กู้ยืม เงินฝากสถาบันการเงิน- มีภาระผูกพันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และหุ้นกู้ กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวและมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับ ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ เงินฝากกับธนาคารและสถาบันการเงิน และเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ โดยจำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระสำคัญ และกลุ่มบริษัทมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ออย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทเป็นการให้สินเชื่อแบบไม่กระจุกตัวสูง เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้าจำนวนมาก

กลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสำรองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน การคำนวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนึงถึงข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ ที่มีอยู่ ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต โดยทั่วไปกลุ่มบริษัทจะตัดจำหน่ายลูกหนี้ออกจากบัญชี เมื่อกฎบริษัทได้ติดตามทวงถามให้ชำระหนี้ตามสมควรแก่กรณี โดยมีหลักฐานการติดตามทวงถามอย่างชัดเจนและไม่ได้รับชำระหนี้

ฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี่ยงด้านเครดิต

ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงสูงสุดเป็นมูลค่าขั้นต้นของเครื่องมือทางการเงิน โดยไม่คำนึงถึงหลักประกันและการดำเนินการใดๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ฐานะ

ลงชื่อ..... กรรมการตามอำนาจ

()

เปิดสูงสุดต่อความเสี่ยงด้านเครดิต คือ มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นก่อนหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

30. เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงิน มีดังนี้

(หน่วย: บาท)

| | งบการเงินรวม | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| | 31 ธันวาคม 2564 | 31 ธันวาคม 2563 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 55,101,265.78 | 54,488,493.19 |
| เงินฝากสถาบันการเงิน - มีภาระผูกพัน | 1,534,942.75 | 1,082,948.99 |
| ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ | 4,303,783,436.22 | 5,315,643,187.65 |
| รวมฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านเครดิต | 4,360,419,644.75 | 5,371,214,629.83 |

(หน่วย: บาท)

| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| | 31 ธันวาคม 2564 | 31 ธันวาคม 2563 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 51,291,095.43 | 50,717,065.98 |
| เงินฝากสถาบันการเงิน - มีภาระผูกพัน | 76,000.00 | 76,000.00 |
| ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ | 4,303,783,436.22 | 5,315,643,187.65 |
| รวมฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านเครดิต | 4,355,150,531.65 | 5,366,436,253.63 |

การวิเคราะห์คุณภาพด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิตเป็นความเสี่ยงที่ลูกหนี้หรือคู่สัญญาจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาส่งผลให้กลุ่มบริษัทขาดทุน กลุ่มบริษัทกำหนดนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงด้านเครดิต โดยทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากข้อมูลของลูกค้า และติดตามสถานะของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

หลักประกันและการดำเนินการใด ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ

กลุ่มบริษัทมีหลักประกันที่ถือไว้และการดำเนินการใด ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ โดยรายละเอียดของฐานะเปิดต่อความเสี่ยงที่มีหลักประกันที่กลุ่มบริษัทถือไว้สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละประเภทมีดังนี้

(หน่วย: บาท)

ลงชื่อ..... กรรมการตามอำนาจ

()

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

| | ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงที่มีหลักประกัน | |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| | 31 ธันวาคม 2564 | ประเภทของหลักประกันหลัก |
| ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ | 4,303,783,436.22 | รถยนต์-จักรยานยนต์-รถบรรทุก |

30. เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

ความเสี่ยงด้านตลาด

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด คือ ความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทอาจได้รับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนและราคาของหลักทรัพย์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของกิจการ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทไม่มีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และไม่มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ดังนั้น ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดจึงมีเฉพาะความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเท่านั้น กลุ่มบริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย โดยการปรับโครงสร้างและสัดส่วนการถือครองสินทรัพย์และหนี้สินที่มีระยะเวลาการปรับอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันให้เหมาะสมเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อเงินให้กู้ยืม เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และเงินกู้ยืม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนดหรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

ลงชื่อ..... กรรมการตามอำนาจ

()

30. เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: ล้านบาท)

| | งบการเงินรวม | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| | 31 ธันวาคม 2564 | | | | | |
| | อัตราดอกเบี้ยคงที่ | | อัตราดอกเบี้ย | | ไม่มี | รวม |
| ภายใน 1 ปี | มากกว่า 1 ปี ถึง 5 ปี | มากกว่า 5 ปี | ปรับขึ้นลงตาม ราคาตลาด | อัตรา ดอกเบี้ย | | |
| สินทรัพย์ทางการเงิน | | | | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | - | - | - | 6.69 | 48.41 | 55.10 |
| ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ | 1,645.98 | 2,657.80 | - | - | - | 4,303.78 |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า | 225.50 | - | - | - | - | 225.50 |
| สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
| เงินฝากสถาบันการเงิน- มีภาระผูกพัน | 1.46 | 0.07 | - | - | - | 1.53 |
| | <u>1,872.94</u> | <u>2,657.87</u> | <u>-</u> | <u>6.69</u> | <u>48.41</u> | <u>4,585.91</u> |
| หนี้สินทางการเงิน | | | | | | |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น | | | | | | |
| จากสถาบันการเงิน | 340.00 | - | - | - | - | 340.00 |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | - | - | - | - | 40.52 | 40.52 |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน | 188.58 | - | - | - | - | 188.58 |
| เงินกู้ยืมระยะยาว | 643.86 | 557.84 | - | 1,160.78 | - | 2,362.48 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | 8.91 | 20.18 | - | - | - | 29.09 |
| | <u>1,181.35</u> | <u>578.02</u> | <u>-</u> | <u>1,160.78</u> | <u>40.52</u> | <u>2,960.67</u> |

ลงชื่อ..... กรรมการตามอำนาจ

(

)

30. เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: ล้านบาท)

| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| | 31 ธันวาคม 2564 | | | | | |
| | อัตราดอกเบี้ยคงที่ | | อัตราดอกเบี้ย | | ไม่มี | |
| ภายใน 1 ปี | มากกว่า 1 ปี ถึง 5 ปี | มากกว่า 5 ปี | ปรับขึ้นลงตาม ราคาตลาด | อัตรา ดอกเบี้ย | รวม | |
| สินทรัพย์ทางการเงิน | | | | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | - | - | - | 2.91 | 48.38 | 51.29 |
| ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ | 1,645.98 | 2,657.80 | - | - | - | 4,303.78 |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า | 225.50 | - | - | - | - | 225.50 |
| สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
| เงินฝากสถาบันการเงิน- มีภาระผูกพัน | - | 0.07 | - | - | - | 0.07 |
| | <u>1,871.48</u> | <u>2,657.87</u> | <u>-</u> | <u>2.91</u> | <u>48.38</u> | <u>4,580.64</u> |
| หนี้สินทางการเงิน | | | | | | |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น | | | | | | |
| จากสถาบันการเงิน | 340.00 | - | - | - | - | 340.00 |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | - | - | - | - | 39.78 | 39.78 |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน | 188.58 | - | - | - | - | 188.58 |
| เงินกู้ยืมระยะยาว | 643.86 | 557.84 | - | 1,160.78 | - | 2,362.48 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | 8.70 | 19.53 | - | - | - | 28.23 |
| | <u>1,181.14</u> | <u>577.37</u> | <u>-</u> | <u>1,160.78</u> | <u>39.78</u> | <u>2,959.07</u> |

ลงชื่อ..... กรรมการตามอำนาจ

()

30. เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: ล้านบาท)

| | งบการเงินรวม | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| | 31 ธันวาคม 2563 | | | | | |
| | อัตราดอกเบี้ยคงที่ | | อัตราดอกเบี้ย | | ไม่มี | |
| ภายใน 1 ปี | มากกว่า 1 ปี ถึง 5 ปี | มากกว่า 5 ปี | ปรับขึ้นลงตาม ราคาตลาด | อัตรา ดอกเบี้ย | รวม | |
| สินทรัพย์ทางการเงิน | | | | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | - | - | - | 15.46 | 39.03 | 54.59 |
| ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ | 1,877.88 | 3,437.76 | - | - | - | 5,315.64 |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า | 221.50 | - | - | - | - | 221.50 |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้า | 30.00 | - | - | - | - | 30.00 |
| สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น | - | - | - | - | 2.02 | 2.02 |
| เงินฝากสถาบันการเงิน- มีภาระผูกพัน | 1.02 | 0.06 | - | - | - | 1.08 |
| | <u>2,130.40</u> | <u>3,437.82</u> | <u>-</u> | <u>15.46</u> | <u>41.05</u> | <u>5,624.83</u> |
| หนี้สินทางการเงิน | | | | | | |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น | | | | | | |
| จากสถาบันการเงิน | 320.26 | - | - | - | - | 320.26 |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | - | - | - | - | 43.80 | 43.80 |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน | 183.77 | - | - | - | - | 183.77 |
| เงินกู้ยืมระยะยาว | 1,001.56 | 1,013.29 | - | 1,573.68 | - | 3,588.53 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | 8.20 | 20.18 | - | - | - | 28.38 |
| | <u>1,513.79</u> | <u>1,033.47</u> | <u>-</u> | <u>1,573.68</u> | <u>43.80</u> | <u>4,164.74</u> |

ลงชื่อ..... กรรมการตามอำนาจ

()

30. เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: ล้านบาท)

| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | 31 ธันวาคม 2563 | | | | | |
| | อัตราดอกเบี้ยคงที่ | | อัตราดอกเบี้ย | | ไม่มี | |
| ภายใน 1 ปี | มากกว่า 1 ปี ถึง 5 ปี | มากกว่า 5 ปี | ปรับขึ้นลงตาม ราคาตลาด | อัตรา ดอกเบี้ย | รวม | |
| สินทรัพย์ทางการเงิน | | | | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | - | - | - | 11.72 | 39.00 | 50.72 |
| ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ | 1,877.88 | 3,437.76 | - | - | - | 5,315.64 |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า | 221.50 | - | - | - | - | 221.50 |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้า | 30.00 | - | - | - | - | 30.00 |
| สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น | - | - | - | - | 2.02 | 2.02 |
| เงินฝากสถาบันการเงิน- มีภาระผูกพัน | 0.01 | 0.06 | - | - | - | 0.07 |
| | <u>2,129.39</u> | <u>3,437.82</u> | <u>-</u> | <u>11.72</u> | <u>41.02</u> | <u>5,619.95</u> |
| หนี้สินทางการเงิน | | | | | | |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น | | | | | | |
| จากสถาบันการเงิน | 320.00 | - | - | 0.26 | - | 320.26 |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | - | - | - | - | 42.91 | 42.91 |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน | 183.77 | - | - | - | - | 183.77 |
| เงินกู้ยืมระยะยาว | 1,001.56 | 1,013.29 | - | 1,573.68 | - | 3,588.53 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | 8.20 | 20.18 | - | - | - | 28.38 |
| | <u>1,513.53</u> | <u>1,033.47</u> | <u>-</u> | <u>1,573.94</u> | <u>42.91</u> | <u>4,163.85</u> |

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย เป็นการแสดงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่เป็นไปได้ต่อกับกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท โดยกำหนดให้ตัวแปรอื่นคงที่ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของกลุ่มบริษัท ส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยจึงไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน

ลงชื่อ..... กรรมการตามอำนาจ

()

30. เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และเพื่อทำให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง รายละเอียดการครบกำหนดชำระของหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

| | งบการเงินรวม | | | | |
|--|-----------------|--------------|----------|--------------|----------|
| | 31 ธันวาคม 2564 | | | | |
| | เมื่อทวงถาม | ไม่เกิน 1 ปี | 1 – 5 ปี | มากกว่า 5 ปี | รวม |
| หนี้สินทางการเงิน | | | | | |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น | | | | | |
| จากสถาบันการเงิน | 300.00 | 40.00 | - | - | 340.00 |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | - | 40.52 | - | - | 40.52 |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน | - | 188.58 | - | - | 188.58 |
| เงินกู้ยืมระยะยาว | - | 1,399.45 | 963.03 | - | 2,362.48 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | - | 8.91 | 20.18 | - | 29.09 |
| รวม | 300.00 | 1,677.46 | 983.21 | - | 2,960.67 |

(หน่วย : ล้านบาท)

| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | |
|--|----------------------|--------------|----------|--------------|----------|
| | 31 ธันวาคม 2564 | | | | |
| | เมื่อทวงถาม | ไม่เกิน 1 ปี | 1 – 5 ปี | มากกว่า 5 ปี | รวม |
| หนี้สินทางการเงิน | | | | | |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น | | | | | |
| จากสถาบันการเงิน | 300.00 | 40.00 | - | - | 340.00 |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | - | 39.78 | - | - | 39.78 |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน | - | 188.58 | - | - | 188.58 |
| เงินกู้ยืมระยะยาว | - | 1,399.45 | 963.03 | - | 2,362.48 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | - | 8.70 | 19.53 | - | 28.23 |
| รวม | 300.00 | 1,676.51 | 982.56 | - | 2,959.07 |

ลงชื่อ..... กรรมการตามอำนาจ

(

)

30. เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณการมูลค่ายุติธรรม

กลุ่มบริษัทมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินให้กู้ยืมระยะสั้น เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ข) ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ หนี้กู้และเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาดปัจจุบัน

ค) เงินกู้ยืมระยะยาวที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

| | งบการเงินรวม | | | | รวม |
|--|-----------------|----------------|---------------|----------|----------|
| | 31 ธันวาคม 2564 | | | | |
| | มูลค่าตามบัญชี | มูลค่ายุติธรรม | | | |
| ข้อมูลระดับ 1 | | ข้อมูลระดับ 2 | ข้อมูลระดับ 3 | | |
| สินทรัพย์ทางการเงิน | | | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 55.10 | 55.10 | - | - | 55.10 |
| ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ | 4,303.78 | - | - | 4,451.93 | 4,451.93 |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า | 225.50 | - | 225.50 | - | 225.50 |
| สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น | 0.00 | - | - | - | 0.00 |
| เงินฝากสถาบันการเงิน- มีภาระผูกพัน | 1.53 | 1.53 | - | - | 1.53 |
| หนี้สินทางการเงิน | | | | | |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 340.00 | 340.00 | - | - | 340.00 |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | 40.52 | 40.52 | - | - | 40.52 |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน | 188.58 | - | 170.26 | - | 170.26 |
| เงินกู้ยืมระยะยาว | 2,362.48 | - | 2,368.47 | - | 2,368.47 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | 29.09 | - | - | 29.09 | 29.09 |

ลงชื่อ..... กรรมการตามอำนาจ

()

30. เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: ล้านบาท)

| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | |
|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| | 31 ธันวาคม 2564 | | | | |
| | มูลค่ายุติธรรม | | | | |
| | มูลค่าตามบัญชี | ข้อมูลระดับ 1 | ข้อมูลระดับ 2 | ข้อมูลระดับ 3 | รวม |
| สินทรัพย์ทางการเงิน | | | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 51.29 | 51.29 | - | - | 51.29 |
| ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ | 4,303.78 | - | - | 4,451.93 | 4,451.93 |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า | 225.50 | - | 225.50 | - | 225.50 |
| สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น | 0.00 | - | - | - | 0.00 |
| เงินฝากสถาบันการเงิน- มีภาระผูกพัน | 0.07 | 0.07 | - | - | 0.07 |
| หนี้สินทางการเงิน | | | | | |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก | | | | | |
| สถาบันการเงิน | 340.00 | 340.00 | - | - | 340.00 |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | 39.78 | 39.78 | - | - | 39.78 |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน | 188.58 | - | 170.26 | - | 170.26 |
| เงินกู้ยืมระยะยาว | 2,362.48 | - | 2,368.47 | - | 2,368.47 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | 28.23 | - | - | 28.23 | 28.23 |

ลงชื่อ..... กรรมการตามอำนาจ

()

31. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

บริษัทฯ ดำเนินการในส่วนงานธุรกิจเดียว ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อแก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลในรูปแบบของการให้เช่าซื้อและดำเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวในประเทศไทย ดังนั้น รายได้ กำไรและสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวกับส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้

32. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายที่สำคัญมีดังนี้

(หน่วย : บาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|----------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ | | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ | |
| | 31 ธันวาคม 2564 | 31 ธันวาคม 2563 | 31 ธันวาคม 2564 | 31 ธันวาคม 2563 |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน | 112,244,211.40 | 123,355,736.06 | 109,875,803.07 | 123,116,142.95 |
| ค่าตอบแทนกรรมการ | 5,632,000.00 | 6,592,000.00 | 5,632,000.00 | 6,592,000.00 |
| ค่าตอบแทนผู้บริหาร | 32,542,870.00 | 33,819,730.00 | 32,542,870.00 | 33,819,730.00 |
| ค่าเสื่อมราคา | 20,715,594.59 | 22,614,560.46 | 20,545,341.97 | 22,604,079.47 |
| ค่านายหน้าตัดจ่าย | 44,979,735.19 | 67,192,303.32 | 44,979,735.19 | 67,192,303.32 |
| ขาดทุนจากการด้อยค่า | | | | |
| เงินลงทุนทั่วไป | 2,022,840.45 | 671,452.27 | 2,022,840.45 | 671,452.27 |
| ผลขาดทุน(กลับรายการ)ด้าน | | | | |
| เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | (22,580,655.63) | 158,919,354.48 | (22,580,655.63) | 158,919,354.48 |

ลงชื่อ..... กรรมการตามอำนาจ

()

33. ภาษีเงินได้

33.1 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| | สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ | | สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ | |
| | 31 ธันวาคม 2564 | 31 ธันวาคม 2563 | 31 ธันวาคม 2564 | 31 ธันวาคม 2563 |
| ภาษีเงินได้ปัจจุบัน : | | | | |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี | 18,745,280.31 | 25,502,493.75 | 17,829,418.92 | 25,500,909.73 |
| ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี : | | | | |
| ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลแตกต่างชั่วคราว | | | | |
| และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว | 31,146,136.28 | (10,482,940.39) | 31,146,136.28 | (10,484,524.40) |
| (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดง | | | | |
| อยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | 49,891,416.59 | 15,019,553.36 | 48,975,555.20 | 15,016,385.33 |
| ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | | | | |
| ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุน | | | | |
| จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันกัน | 158,414.20 | 0.00 | 158,414.20 | 0.00 |

33.2 รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| | สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ | | สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ | |
| | 31 ธันวาคม 2564 | 31 ธันวาคม 2563 | 31 ธันวาคม 2564 | 31 ธันวาคม 2563 |
| กำไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้ | | | | |
| นิติบุคคล | 243,904,813.04 | 76,698,901.82 | 232,774,393.73 | 66,321,757.13 |
| อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล | 20% | 20% | 20% | 20% |
| กำไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้ | | | | |
| นิติบุคคลคูณอัตราภาษี | 48,780,962.61 | 15,339,780.36 | 46,554,878.75 | 13,264,351.43 |
| ผลกระทบทางภาษีสำหรับ : | | | | |
| รายการต้องห้ามทางภาษี | (30,035,682.30) | 10,162,713.39 | (28,725,459.83) | 12,236,558.30 |
| ผลแตกต่างชั่วคราวที่กระทบต่อ | | | | |
| ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | 31,146,136.28 | (10,482,940.39) | 31,146,136.28 | (10,484,524.40) |
| (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดง | | | | |
| อยู่ในงบกำไรขาดทุน | 49,891,416.59 | 15,019,553.36 | 48,975,555.20 | 15,016,385.33 |
| อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริงร้อยละ | 20.46% | 19.58% | 21.04% | 22.64% |

ลงชื่อ..... กรรมการตามอำนาจ

()

33. ภาษีเงินได้ (ต่อ)

33.3 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 31 ธันวาคม 2564 | 31 ธันวาคม 2563 | 31 ธันวาคม 2564 | 31 ธันวาคม 2563 |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | | | | |
| ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น – | | | | |
| ลูกหนี้เช่าซื้อ | 43,775,530.68 | 74,169,947.96 | 43,775,530.68 | 74,169,947.96 |
| ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น – | | | | |
| ลูกหนี้คดี | 10,301,609.27 | 16,150,031.08 | 10,301,609.27 | 16,150,031.08 |
| ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น – | | | | |
| ลูกหนี้ประนอมหนี้ | 476,524.17 | 857,627.27 | 476,524.17 | 857,627.27 |
| ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น – | | | | |
| ลูกหนี้อื่น | 71,430.79 | 87,665.80 | 71,430.79 | 87,665.80 |
| ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น – | | | | |
| ลูกหนี้คดี Car loan | 689,958.40 | 697,958.40 | 689,958.40 | 697,958.40 |
| ค่าเพื่อการค้ำค่าทรัพย์สิน - รดยัด | 4,776,120.51 | 9,331,693.66 | 4,776,120.51 | 9,331,693.66 |
| ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ | | | | |
| ผลประโยชน์พนักงาน | 6,962,432.60 | 6,225,251.94 | 6,962,432.60 | 6,225,251.94 |
| ค่าเพื่อการค้ำค่าจากเงินลงทุน | 776,524.45 | 371,956.36 | 1,492,260.00 | 1,087,691.91 |
| สำรองค่าเพื่อหนี้สูญ – ลูกหนี้ค้างก.พ. | 131,824.82 | 215,823.41 | 131,824.82 | 215,823.41 |
| สินทรัพย์สิทธิการใช้(ค่างวด-ค่าเสื่อมราคาสะสม) | 429,645.06 | 250,906.48 | 429,645.06 | 250,906.48 |
| ค่าเพื่อการค้ำค่า - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 1,020,000.00 | 0.00 | 1,020,000.00 | 0.00 |
| รวม | 69,411,600.75 | 108,358,862.36 | 70,127,336.30 | 109,074,597.91 |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | | | | |
| ผลต่างของรายได้ที่รับรู้ทางบัญชีและทางภาษี | 779,401.91 | 3,856,980.41 | 779,401.91 | 3,856,980.41 |
| ค่านายหน้าสินเชื่อบริการตัดจ่าย | 9,769,282.19 | 14,651,243.22 | 9,769,282.19 | 14,651,243.22 |
| รวม | 10,548,684.10 | 18,508,223.63 | 10,548,684.10 | 18,508,223.63 |
| สุทธิ | 58,862,916.65 | 89,850,638.73 | 59,578,652.20 | 90,566,374.28 |

ลงชื่อ..... กรรมการตามอำนาจ

()

34. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณ โดยการหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้น (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

กำไรต่อหุ้นปรับลดคำนวณ โดยการหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้น (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผลรวมของจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกอยู่ในระหว่างปีกับจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่อาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นปีหรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงการคำนวณได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

| | งบการเงินรวม | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|
| | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ | | | | | |
| | 31 ธันวาคม 2564 | | | 31 ธันวาคม 2563 | | |
| | กำไร(ขาดทุน) | จำนวนหุ้น | กำไรต่อหุ้น | กำไร(ขาดทุน) | จำนวนหุ้น | กำไรต่อหุ้น |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน | 194,013,396.45 | 1,108,858,867 | 0.1750 | 61,679,348.46 | 1,108,857,244 | 0.0556 |

(หน่วย : บาท)

| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|
| | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ | | | | | |
| | 31 ธันวาคม 2564 | | | 31 ธันวาคม 2563 | | |
| | กำไร(ขาดทุน) | จำนวนหุ้น | กำไรต่อหุ้น | กำไร(ขาดทุน) | จำนวนหุ้น | กำไรต่อหุ้น |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน | 183,798,838.53 | 1,108,858,867 | 0.1658 | 51,305,371.80 | 1,108,857,244 | 0.0463 |

35. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

35.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า และค้ำประกันไปรษณีย์ เป็นวงเงิน 76,000.00 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในวงเงิน 76,000.00 บาท)

35.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการวางเงินประกันกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) เป็นวงเงิน 1.00 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในวงเงิน 1.00 ล้านบาท)

ลงชื่อ..... กรรมการตามอำนาจ

()

35. ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น (ต่อ)
- 35.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการค้าประกันการเป็นตัวแทนนายหน้ากับบริษัทประกันแห่งหนึ่ง เป็นวงเงิน 0.20 ล้านบาท
- 35.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการค้าประกันการใช้บริการกับธนาคารแห่งหนึ่ง เป็นวงเงิน 0.25 ล้านบาท
- 35.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่า ภายใน 1 ปี จำนวน 0.35 ล้านบาท และส่วนที่เกินกว่า 1 ปี จำนวน 0.27 ล้านบาท
36. สัญญาสำคัญ

สัญญาการร่วมมือทางธุรกิจ

- 36.1 บริษัทฯ กับ Premium Financial services Co., Ltd. ("PFS") ได้ทำสัญญาร่วมมือทางธุรกิจโดยมีอายุสัญญา 2 ปี และต่ออายุอีกคราวละ 1 ปี วัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ จากการนำความรู้เชิงปฏิบัติการ (Know-How) ของ PFS มาใช้ และมีการแต่งตั้งตัวแทนของ PFS เข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ และมีระดับพนักงานเข้าทำงานในบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนเดือนละ 600,000.00 บาท (ไม่รวมภาษี/เงินจำนวนนี้ได้รับถึงเงินเดือนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่บริษัทฯ จะชำระให้แก่ตัวแทนของ PFS ที่ได้มาเป็นพนักงานของบริษัทฯ) โดยสัญญาสิ้นสุดในวันที่ 26 เมษายน 2563 และบริษัทฯ ไม่ทำการต่ออายุสัญญาดังกล่าว
- 36.2 ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ กับ Premium Financial services Co., Ltd. ("PFS") ได้ทำสัญญาที่ปรึกษาของธุรกิจ Warranty โดยมีอายุสัญญา 1 ปี และต่ออายุอีกคราวละ 1 ปี โดยกำหนดค่าตอบแทนเดือนละ 100,000.00 บาท โดยสัญญาสิ้นสุดในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และบริษัทฯ ไม่ทำการต่ออายุสัญญาดังกล่าว

37. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงินคือ การดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและการดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสรุปได้ดังนี้

| | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะกิจการ |
|------------------------|--------------|----------------------|
| อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน | 1.65 | 1.68 |

ลงชื่อ..... กรรมการตามอำนาจ

()

38. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติเห็นชอบให้เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท จำนวน 1,108,859,002 หุ้น รวมเป็นเงิน 88.71 ล้านบาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565

39. การจัดประเภทบัญชีใหม่

รายการบางรายการในงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการในงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้

(หน่วย: บาท)

| | งบการเงินรวม | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| | 31 ธันวาคม 2563 ก่อนจัดประเภท | จัดประเภท รายการใหม่ | 31 ธันวาคม 2563 หลังจัดประเภท |
| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย | 0.00 | 5,137,996.53 | 5,137,996.53 |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 449,217,264.08 | (5,137,996.53) | 444,079,267.55 |

(หน่วย: บาท)

| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| | 31 ธันวาคม 2563 ก่อนจัดประเภท | จัดประเภท รายการใหม่ | 31 ธันวาคม 2563 หลังจัดประเภท |
| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย | 0.00 | 5,120,113.77 | 5,120,113.77 |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 448,598,094.46 | (5,120,113.77) | 443,477,980.69 |

40. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

ลงชื่อ..... กรรมการตามอำนาจ

()